Tôi Là Nhược Công Vậy Thì Sao ?!

Giới thiệu
Beta-readers: Chunee và Thủy Linh LongThể loại: Đam mỹ, hiện đại đô thị, nhất công nhất thụ, nhược công cường thụ, HE. Pairing: Diệp Vô Quý x Trần ĐườngCâu chuyện kể về chính tôi, là một nhược công là Diệp Vô Quý.

Đọc và tải ebook truyện tại: http://truyenclub.com/toi-la-nhuoc-cong-vay-thi-sao

Mục lục

1. Chương 1: Tôi

2. Chương 2: Bị Tiếp Cận

3. Chương 3: 419 Đêm Đó

4. Chương 4: Cúc Hoa Đại Chiến Dưa Chuột

5. Chương 5: Trò Chơi Kết Thúc

6. Chương 6: Tôi Không Nên Chơi Đùa 429

7. Chương 7: Ở Chung Không Thoải Mái

8. Chương 8: Buổi Sáng Của Hai Người

9. Chương 9: Một Vụ Mâu Thuẫn Nhỏ

10. Chương 10: Trần Đường Anh Thật Đáng Sợ

11. Chương 11: Người Giật Dây Sau Hậu Trường Xuất Hiện

12. Chương 12: Công Khai Âm Mưu

13. Chương 13: Em Gái Tôi Là Trùm Lừa Đảo

14. Chương 14: Đêm Điên Cuồng

15. Chương 15: Tư Tưởng Đam Mỹ Nguy Hiểm Nhất Thế Giới

16. Chương 16: Phòng Tắm Tiên Tình

17. Chương 17: Nữ Tử Tiểu Nhân A

18. Chương 18: Cuộc Sống Hạnh Phúc Của Chúng Tôi

19. Chương 19: Chương Cuối

1. Chương 1: Tôi

Quán bar Angels Valley nổi tiếng là nơi tìm vui ăn chơi 419 (*) của giới trẻ. Buổi tối nơi này rất náo nhiệt, trai gái hỗn tạp lắc lư theo nhạc. Trai, gái, 3P, NP… Ở chốn này, chỉ cần muốn chơi, câu giới tính nào cũng được.

(419 = for one night = tình 1 đêm)

Tôi không phải là khách quen của nơi này, rảnh rỗi thì đến đây câu hoặc bị câu.

Ngoại hình tôi không tồi, cha mẹ cho ngũ quan đoan chính, dáng người chuẩn. Mặc dù chỉ cao 175cm, nhưng chỉ cần tôi lộ ra khuôn mặt điển trai và bờ vai rộng này cũng tạm xem là thằng anh tuấn. Cho dù tôi thích ngồi ở góc quán nhưng không thiếu trai thanh gái tú đến bắt chuyện với tôi.

Tôi là người lưỡng tính, dù ăn được cả nam lẫn nữ nhưng nhìn chung là tôi thích phụ nữ hơn, nếu như muốn tìm đàn ông tôi sẽ chọn những cậu trai dịu dàng nữ tính. Các cậu trai này mặc dù sinh lý là nam nhưng tình cảm có chút ủy mị giống phụ nữ, làm cho tôi có cảm giác đang ôm phụ nữ.

Nhưng nói thật thì tôi thích đàn ông manly. Bởi vì… tôi hơi văn nhược, nhưng tôi không tự tin mình có thể đè các chàng trai cơ bắp này —— bị đè còn có khả năng. Nhưng nếu như bản thân chỉ thích đi đè người khác, vậy thì phiền phức à nha… Dựa theo thuyết pháp của hủ nữ, người như tôi được gọi là nhược công.

M* nó chứ, nếu như có thể chọn có ai muốn làm nhược công đâu cơ chứ, ngoại hình và tính cách văn nhược này của tôi đều nhận di truyền từ mẹ. Cộng thêm công việc tôi chỉ quanh quẩn trong nhà, nên sức lực không có bao nhiêu, sức tay chắc cũng chỉ đủ trói một con gà. Mặc dù hiệu suất tạm ổn nhưng sức mạnh thì không hơn phụ nữ là mấy.

Hai mắt tôi đảo qua người đàn ông cường tráng kia vài lần, bờ vai vạm vỡ đó thật gợi cảm, nhưng loại đàn ông như vậy không đến lượt người như tôi mồi chài. Quên đi, tạm thời bỏ đi! Quay qua nhìn xung quanh một lượt, có một cậu trai dáng người nhỏ nhắn, trên mặt trang điểm nhạt, đi vòng quanh với chiếc áo trong suốt bó sát và chiếc quần bò dài nhỏ, điệu đà bước tới bước lui, làm động tác lan hoa chỉ(*) liếc mắt đưa tình về phía tôi. Thiếu niên này ngày trước tôi từng có đêm vui vẻ với cậu ta, bây giờ nhớ lại toàn thân nổi da gà.

(*) Lan Hoa Chỉ: ngón cái chụm với ngón giữa, ba ngón còn lại cong lên.

ĐKM, thích đàn ông cũng đâu phải biến mình thành đàn bà chứ hả. Khó trách có người nói đồng tính luyến ái đều đồng bóng cả, tôi khinh, tôi ghét nhất loại người phân biệt đồng tính luyến ái ra nam và nữ.

Tôi luôn quan niệm đồng tính nam là hai người đàn ông, đồng tính nữ là hai người phụ nữ. Nhưng hiện tại tôi thấy rất nhiều thụ ẻo lả và les đẹp trai, vì vậy nhìn một cặp gay les giống như một cặp nam nữ bình thường vậy.

Trong bụng mắng thầm, lấy điếu thuốc ra châm. Quán bar chết tiệt này đầy người hút thuốc, ngồi chỗ nào cũng ngửi thấy mùi khói thuốc, nếu như không muốn ngửi thấy mùi khói thuốc này chỉ có một cách là tự hút một điếu. Tôi không nghiện thuốc lá nặng lắm, bình thường một tuần mới dùng hết một gói, nhưng mỗi lần đến nơi này đều hút hết nửa gói. Đáng hận, hút thuốc nhiều răng dễ vàng, đến lúc đó mất công đi tẩy trắng.

Tôi quan sát vài vòng nữa, không tìm thấy đối tượng thích hợp, quên đi, hút hết điếu này thì về, sau ngày nghỉ đến mai lại bận rộn rồi, phải dưỡng sức.

2. Chương 2: Bị Tiếp Cận

“Xin chào, tôi có thể ngồi đây không?”

Câu chào hỏi tiêu chuẩn kéo tôi từ mớ bòng bong mông lung về thực tại, chuyện bị người câu như vầy không lạ. Chỉ là, âm thanh người kia không giống phụ nữ hay nam thanh niên, mà là giọng của người đàn ông trưởng thành, không giống bình thường nha.

Khuôn mặt người đó không xuất sắc lắm, nhưng vóc người rất tuyệt đứng trước tôi, nhìn quần áo thì hắn chính là người đàn ông cường tráng hồi nãy tôi để ý.

“Mời ngồi.” Tôi thuận miệng trả lời, hắn thật sự ngồi xuống. Tôi muốn táng cho mình một phát, loại người như hắn tôi không có khả năng đè, bảo hắn ngồi chẳng khác nào tự nhận hậu quả khó giữ gìn trinh tiết cúc hoa.

Hắn ngồi cạnh, nở nụ cười với tôi. Mặc dù đèn trong bar lờ mờ nhưng nụ cười của hắn tràn đầy mùi vị đàn ông.

Kỳ thật hắn chính là hình mẫu lý tưởng tôi thích, nhưng đáng tiếc tôi không phải tiểu thụ, cũng không muốn người ấy chịu thiệt làm thụ, cho nên người như thế cách xa một chút là tốt nhất. Tôi ngắm cặp đùi thon dài rắn chắc của hắn, tưởng tượng đến cặp đùi ấy đặt lên vai mình, nhất định… sướng đến chết nha.

Chúng tôi hờ hững đối đáp mấy câu, hắn hỏi tôi: “Anh có bạn không?”

Tôi nhìn hắn, nói: “ Tôi thích phụ nữ.”

Hắn nói: “Xạo, lần trước tôi thấy anh cùng đàn ông đi ra, vậy anh là song?”

Tôi là song thì sao, dù sao tôi cũng không muốn làm tiểu thụ. Nhớ lại quyển tiều thuyết em gái tôi cho tôi mượn, trong đó tiểu thụ bị SM chết đi sống lại, tôi không khỏi rùng mình, thân thể yếu đuối này của tôi mà còn làm thụ chắc không làm quá vài ngày sẽ chết tươi.

Tôi nói với hắn: “Anh không phải loại tôi thích.” Sau đó chỉ vào cậu trai thụ ẻo lả tôi vừa khinh bỉ, nói: “Thấy không, tôi chỉ thích loại đó.”

Hắn nhìn chằm chằm cậu Lan Hoa Chỉ kia một hồi, nói: “Loại đó vốn là phụ nữ.”

Tôi đứng dậy, nói: “Đúng vậy, tôi mới nói tôi thích phụ nữ.” Không có cách nào khác, chỉ có loại thụ ẻo lả này mới không phản công, nếu như gặp phải người manly một xíu, nhỡ hắn muốn phản công thì hoa cúc của tôi đi đời nhà ma mất.

Ra khỏi quán bar, tôi thở dài một hơi. Người kia quả là người đàn ông tuyệt vời nhưng tôi không thể chạm vào.

Tôi vứt tàn thuốc vào gạt tàn phía trên thùng rác, đi vào xe. Chiếc ôtôsecond-hand xài cũng tốt, giá chỉ năm chục ngàn nhưng phí bảo hành hằng năm lên đến một hai chục ngàn. Trời ạ, vật giá leo thang, sắp không có tiền ăn cơm luôn rồi.

Nhớ lại thời tôi còn ngây thơ, tôi có một cô bạn gái, cũng đã nghĩ đến việc kết hôn nhưng không nhà không xe, cuối cùng cô ta chạy theo một gã xấu trai có nhà có xe. Bây giờ nghĩ lại, bi đát y hệt như phim truyền hình.

Sau đó, tôi tuột dốc từ từ, bắt đầu ăn cả hai phái.

Nhưng dựa theo thuyết pháp của em gái, tôi luôn giữ vững ba nguyên tắc, đó là: Một, không chủ động; Hai, không từ chối; Ba, không chịu trách nhiệm. Có ba lời răn cùng cái mã ngoài, mấy năm qua trôi qua cũng xem là ổn. Cho nên tôi không bao giờ vì một cây mà bỏ hết một rừng cây.

Đi tới cạnh xe, tôi đang định cúi xuống mở cửa xe thì nhìn qua hình ảnh phản chiếu từ cửa xe, tôi biết có người đang đứng sau lưng mình. Khi tôi còn chưa kịp quay lại thì cổ đau nhói, mắt tối sầm.

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, tôi còn nghĩ đến rất nhiều truyện đã từng đề cập đến tình huống này, ví như xuyên không, trọng sinh, kỳ ngộ, bắt cóc tống tiền đều có việc mắt tối sầm này.

ĐKM, tuyệt đối đừng cho tôi xuyên không nha, tôi vừa đặt cọc tiền nhà 5 năm đó nha, nếu chết như vầy tôi sẽ mất trắng đó.

3. Chương 3: 419 Đêm Đó

Tôi tỉnh lại phát hiện mình đang nằm trên một chiếc giường xa lạ, nhìn nội thất trong phòng, tôi đoán đây chính là khách sạn ‘không sao’ kế quán bar (lúc trước tôi từng thuê phòng ở đây).

Nửa người trên của tôi nằm trên giường, nhưng hai chân thõng xuống đất, giống như tôi ngồi trên giường trước sau đó mới ngã người về phía sau. Phòng tắm bên cạnh truyền đến tiếng nước, xem ra người kia đang tắm rửa.

Xem ra tôi không có xuyên không, không trọng sinh cũng không kỳ ngộ, chính là bị người ta bắt cóc. Tôi không có nhiều tiền đâu, còn khoản nợ ba năm tiền mua nhà, xe thì hàng second-hand, xem ra hắn mang tôi đến đây không phải để cướp tiền, vậy là muốn cướp sắc rồi.

Tôi không bị trói, nên có thể ngồi dậy. Thân thể cũng không bị gì, quần áo chỉnh tề, chỉ là cổ có chút đau đớn, hơn nữa miệng có vị kì lạ, hình như vừa bị cho ăn thứ gì đó.

Trong lúc mải mê suy nghĩ, cửa phòng tắm mở ra, người đó bước ra. Dù sao tôi chạy cũng không thoát, để xem kẻ muốn cướp sắc tôi là ai đây.

Người đàn ông kia dùng khăn lông lau tóc, thân dưới không dùng khăn tắm che đậy, cứ như vậy đi ra. Tóc ngắn, mày rậm mắt to, cơ thể rắn chắc. Mặc dù khuôn mặt không phải đẹp trai xuất chúng nhưng dáng người này quả là không thể đẹp hơn. Uhm… hàng phía dưới cũng không tệ nha.

Tôi còn tưởng là ai, thì ra chính là người hồi nãy chủ động câu tôi. Câu không được nên bắt cóc? Xem ra chỉ là một thằng công cặn bã. Bao nhiêu truyện đã viết về thụ bình thường bị công cặn bã nhắm trúng, sau đó cột thụ trên giường không ngừng làm rồi làm rồi làm, kết thúc hạnh phúc viên mãn.

Không biết tại sao, hình mẫu trong truyện đam mỹ em gái tôi kể lại xuất hiện trong đầu tôi lúc này, làm tôi chỉ muốn tông cửa chạy trốn.

Nếu sớm biết tôi sẽ bị người đàn ông này bạo cúc thì ngay từ đầu tôi sẽ không vướng vào loại trò chơi này, trái lại tôi sẽ giống như mèo nhỏ ngoan ngoãn ngồi xó bếp, không chạy chơi lung tung. Tốt nhất cả đời không ra khỏi cửa, vẽ mười ngàn bức tranh sau đó chết già ở nhà luôn.

Quên đi, nếu như vậy tôi thà chọn đi chơi lung tung như này.

Tôi tự biết sức khỏe mình không tốt, mà xem ra đối phương khỏe hơn tôi mấy chục lần, phản kháng bất khả thi rồi. Bị hiếp thì cho hiếp vậy, dù sao tục ngữ có câu, cuộc đời cưỡng hiếp tôi, nếu như không phản kháng được thì hãy hưởng thụ đi.

Hắn bước đến chỗ tôi, tôi không nhúc nhích trơ mắt nhìn hắn từng bước đến trước mặt tôi, sau đó đẩy tôi ra, cưỡi lên người tôi.

“Anh tỉnh rồi, xin lỗi, hành động vừa rồi có hơi thô bạo, nhưng đảm bảo không để lại thương tích gì đâu.” Hắn ngồi trên người tôi, từ trên cao nhìn xuống cười với tôi. Mặc dù khuôn mặt khá bình thường nhưng nụ cười rất nam tính, bên trái có một lúm đồng tiền.

Được rồi, có lẽ tôi bị lúm đồng tiền này khống chế, vừa nhìn thấy lúm đồng tiền của hắn tôi cũng nhận mệnh luôn.

“Anh muốn làm gì thì làm nhanh lên đi.” Dù sao sớm muộn gì cũng chết, để hắn làm nhanh cho xong kiếp này đi.

“Ồ, tốt thôi.” Hắn nói xong liền trườn xuống người tôi, cởi quần áo của tôi. Động tác cũng không thành thục lắm, đừng nói hắn là tân binh nha? Nếu như may mắn gặp phải cao thủ lão làng thì ít nhất đỡ đau đớn một chút, nhưng nếu là tân binh… Xem ra tôi sẽ chết rất thê thảm!

Nếu như vừa rồi tôi rất đau khổ vì sắp bị người đè, thì bây giờ tôi đau khổ hơn gấp bội vì bị tân binh đè.

Hắn vứt quần áo của tôi sang một bên, bắt đầu mút tôi, kỹ thuật thì… Đau quá nha~ Anh có thể dùng lưỡi được không hả, sao dùng răng cắn thế? Con mẹ nó tôi bảo anh mút giúp tôi hồi nào chứ, lột đồ xong vào đâm phầm phập cho xong chuyện đi, còn cắn cắn cái gì, dù sao tôi cũng có dùng nơi đó đâu.

Sau năm phút hắn “dùng sức”, thằng em của tôi vật vã từ nỗi sợ vùng dậy. Hắn lấy từ trong quần áo ra một cái chai, nhìn dáng chắc là KY(dầu bôi trơn), tôi sâu sắc cảm thấy trận “thụ” gian nan sắp bắt đầu rồi đây, nên dứt khoát nhắm mắt lại, làm ngơ.

Một ít chất lỏng mát lạnh đổ lên thằng em của tôi, sau đó hắn cưỡi lên.

“A ~~~~~~~~” thằng em nhà tôi rơi vào một nơi vô cùng ấm áp, làm tôi không nhịn được kêu lên, không phải sung sướng mà là đau đớn.

Tôi mở mắt ra, phát hiện hắn cưỡi trên người tôi, cúc hoa của hắn nuốt hết một nửa thằng em tôi.

Tôi quả nhiên bị hắn mạnh mẽ cưỡng hiếp, chỉ là hắn dùng cúc hoa để hiếp tôi.

4. Chương 4: Cúc Hoa Đại Chiến Dưa Chuột

“A a a ~~~~ đau quá a!!!” Tôi đau tới rớt nước mắt, không nhịn được rú lên.

Mặt hắn cũng hơi đau đớn vặn vẹo, nhưng khi thấy biểu cảm của tôi thì hắn bắt đầu tức điên: “Anh kêu cái rắm á, anh tưởng tôi không đau sao? Cúc hoa của tôi cũng là lần đầu tiên sử dụng đây. Tôi còn chưa kêu anh đã kêu rồi, rõ ràng là anh thượng tôi không phải sao?”

Nè nè, tôi van anh, tuy là anh dùng cúc hoa cưỡng dưa chuột của tôi, nhưng dù sao anh cũng phải khai phá đôi chút rồi mới làm tiếp chớ, tôi nghĩ chỗ đó của tôi sắp bị kẹp đứt rồi. Trời ạ, tân binh đúng là tân binh mà, chả biết gì hết mà còn học người ta chơi cưỡng bức.

“Anh đứng lên trước được không, cứ vầy là không được rồi, không khai phá trước thì hai người đều đau lắm đó.” Tôi cố chịu đau đề xuất kiến nghị.

“Khai phá cái gì? Tôi coi trong GV (Gay video) rõ ràng đều là như vầy, vì sao lại đau thế nhỉ?” Hắn khó hiểu hỏi tôi.

Trời ơi, đất hỡi, mẹ tôi à. Vì sao lại để tôi gặp phải một thiên tài như vậy, đàn ông đàn ang có mỗi một đóa cúc non, nhưng lại cố tình muốn học đám tiểu thụ bị trực tiếp thượng tét thành thược dược (1). Chẳng lẽ anh không biết, một đóa cúc non là không thể như vậy a.

“Trước tiên anh hít sâu một hồi, thả lỏng một chút, để tôi đi ra trước có được không?”

“Còn chưa làm xong, anh đi ra làm cái gì? Không được!”

“Vậy dù sao chúng ta cũng không thể bị kẹt ở đây chứ? Chúng ta đổi động tác được không? Dù thế nào cũng tốt hơn nửa vời như vậy a.”

Hai người một trên một dưới loay hoay cả buổi, cuối cùng, rốt cuộc hắn cũng chịu xuống.

Tôi xoa thằng nhỏ chịu đủ tàn phá của mình, bụng nghĩ kế tiếp nên làm gì đây. Chạy là không thể được rồi, chỉ có thể làm. Dù sao tên kia hình như ưa làm thụ, vậy ăn hắn luôn cho rồi. Chỉ cần cúc hoa của tôi được bảo vệ, chuyện khác đều dễ xử.

Dời mắt về phía kia của hắn thì thấy phía sau hắn đang chảy máu. Mà hắn lại không thèm để ý, hai mắt cứ nhìn chằm chằm tôi, như là sợ tôi chạy mất.

Tôi vươn tay kéo hắn qua ấn lên giường, bảo hắn mở chân để kiểm tra giúp hắn. Hắn đỏ mặt, sau đó hơi chần chờ rồi mở chân ra. Tôi tới gần nhìn một cái, đóa cúc tơ của hắn bị rách một tí.

Mông hắn vô cùng rắn chắc lại mượt mà, sờ qua đã biết nhất định là quanh năm rèn luyện. Đóa cúc tơ có màu hơi đậm, nhưng điểm khác biệt so với thụ ẻo lả làm cùng nhiều người chính là nó rất chặt.

Tôi dùng khăn ướt nhẹ nhàng giúp hắn lau máu, lau xong vỗ vỗ mông hắn, nói: “Cúc hoa của anh nứt ra rồi, hôm nay không thể làm nữa.”

Hắn nghe xong tóm lấy tôi, ấn tôi nằm sấp trên người hắn, tàn bạo nói: “Hôm nay anh làm cũng phải làm, không làm cũng phải làm. Dù sao tôi đã tính hôm nay phải làm với đàn ông, mà anh đúng lúc là tên tôi vừa ý.”

Tôi toát mồ hôi, đây là cái lý luận ác bá gì hả: “Thế nhưng anh nứt ra rồi, làm nữa anh sẽ rất đau.”

“Câm miệng, nếu như anh không làm, tôi sẽ làm anh.”

Được thôi, có lòng tốt lại bị cho là lòng lang dạ thú, làm thì làm, dù sao bị đau cũng chẳng phải tôi.

Tôi vỗ vỗ mông hắn, kêu hắn thả lỏng, sau đó cầm cái bình KY bôi đầy ngón tay từ từ đưa vào, kết quả hắn kẹp chặt ngón tay tôi. Tôi đành phải dùng tay kia vỗ mông hắn bảo hắn thả lỏng, thế nhưng hắn vẫn rất căng thẳng.

Tôi khinh, cái tính này còn dám học đòi chơi cưỡng bức. Được rồi, nể mặt hắn là loại hình tôi thích, cố mà cho hắn hưởng thụ một phen.

Tôi bắt đầu dùng kỹ xảo tôi am hiểu nhất để làm hắn thích, cho hắn thả lỏng, cuối cùng rốt cuộc đem đóa cúc tơ này ăn vào miệng.

Tất cả phản ứng của hắn đều rất ngố, thế nhưng hành vi lại chả ngố chút nào. Sau khi hiệp một kết thúc hắn nếm được mùi vị rồi, bắt đầu chủ động đẩy ngã tôi, lấy cúc hoa của hắn đi cưỡng tôi.

Tôi tương đối yếu, bình thường hoạt động thể lực một lần cũng đã không đủ rồi. Nhưng lần này thì khác, ngoại trừ hiệp một ra, tôi chẳng phải làm gì, coi như tiết kiệm rất nhiều thể lực, vậy nên hắn ép tôi làm thêm mấy hiệp nữa.

Nói ra cũng thật đáng buồn, tôi bị người dùng cúc hoa cưỡng hôn mê.

5. Chương 5: Trò Chơi Kết Thúc

Lúc tôi từ trong mơ tỉnh lại, vừa mở mắt liền thấy một người đàn ông ngay trước mặt, đầu tiên là nhảy dựng, nhưng rất nhanh bình tĩnh lại.

Mặt hắn hơi đỏ, trên trán còn có mồ hôi.

Vươn tay sờ lên trán hắn, quả nhiên sốt nhẹ. Tên này đêm qua là lần đầu tiên, nhưng làm ba hiệp, kẻ không quý trọng thân thể mình sau đó đều sẽ bị thân thể trả thù, giờ thì hắn chịu báo ứng rồi đây.

Ngồi dậy, cảm thấy xương sống thắt lưng đau nhức, hơn nữa cả người dính dấp. Nhảy xuống giường đi tắm một phát, toàn thân thoải mái hơn nhiều. Lúc trở lại bên giường hắn vẫn chưa tỉnh, tôi nhân cơ hội mặc đồ vào, tính chuồn luôn.

“Này, anh muốn đi sao?”

Động tác mang vớ ngừng một chút, nhưng lập tức lại mang tiếp, mãi đến khi mang giày xong mới ngẩng đầu lên nhìn người trên giường.

Hắn không ngồi dậy, vẫn nằm như cũ, nhưng mở mắt, mặt hướng về phía tôi.

“Trời đã sáng, không đi thì thế nào? Nằm qua 12 giờ để phải trả tiền thuê phòng hai ngày luôn à?” Tôi cười hà hà với hắn, xem ra giờ hắn cũng biết tình hình thân thể mình rồi.

“Diệp Vô Quý, tôi thích anh.”

Nghe được những lời này, tôi ngốc một hồi. Có vẻ như trước đó tôi chưa cho hắn biết tôi tên gì nhỉ? Cho dù có cũng tối đa là nói tên tiếng Anh tôi dùng khi đi ăn chơi, sao hắn có thể biết tên thật của tôi?

Hắn không để ý chuyện tôi kinh ngạc, chỉ tự biên tự diễn nói: “Vốn tôi nghĩ mình rất bình thường, cũng từng quen mấy cô bạn gái, thế nhưng tôi chưa từng nghĩ sẽ làm loại chuyện này. Tôi chỉ nghĩ có phải tôi biến thái rồi không, cho nên mới tới bar Angels Valley nổi tiếng muốn tìm người thử một lần. Đáng tiếc, loại người nào tôi cũng đều không có hứng thú. Sau đó tôi nhìn thấy anh, khi đó anh đang làm với một thụ ẻo lả ở trong hẻm. Từ đó, đêm nào tôi cũng nằm mơ tới cảnh tượng ấy, lúc đầu thì giống cảnh tôi thấy, về sau thụ ẻo lả kia lại biến thành tôi, sau đó nữa tôi cứ mơ thấy tôi bị anh đâm chọc…”

Toát mồ hôi, cách nói của hắn sao lại giống mấy tình tiết vớ vẩn thường gặp trong phim truyền hình thế nhỉ. Thấy tôi đang thượng người khác thì muốn bị tôi thượng, loại giáo dục vỡ lòng này không tốt à nha. Chuyện này cho tôi biết rằng, mai mốt không thể chỉ vì muốn tiết kiệm tiền mà chơi dã hợp, bởi hậu quả là sẽ dạy hư trẻ nhỏ.

“Xin lỗi, lần sau tôi sẽ nhớ không làm bậy với người ta ở ngoài đường nữa, sau này tôi nhất định nhớ thuê phòng. Anh cứ ngủ đi, tôi đi trước nha.” Tôi vừa nói, vừa lui về phía sau, lui mãi đến gần cửa.

Chỉ cần lui thêm hai bước nữa, là có thể mở cửa dong thẳng, sau đó tôi phải cách cái bọn cuồng rình trộm này xa một chút. Tuy hắn là loại hình tôi thích, độ phù hợp thân thể hai người chúng tôi cũng khá cao, nhưng nếu lần nào cũng bị hắn bóc lột như vậy, tôi nhất định sẽ chết rất nhanh.

Ngay khi tôi tính xoay người mở cửa dong luôn, hắn từ trên giường bật dậy, nhào về phía tôi, tôi còn chưa kịp phản ứng thì đã bị hắn đè lên cửa.

Hắn cao hơn tôi nửa cái đầu, mà tôi không dám ngẩng đầu nhìn hắn, chỉ có thể dán mắt vào ngực hắn. Trên ngực hắn lộ rõ dấu răng tôi để lại đêm qua, giờ trông thấy lại khiến tôi hơi tê tê.

Miệng hắn dán sát bên tai tôi, nói khe khẽ: “Nhớ kỹ, tôi là Trần Đường.”

Ớ, vậy thì liên quan gì đến tôi? Dù sao tôi đã tính sau này sẽ không bao giờ đi bar Angels Valley nữa cơ mà, hai người chúng tôi hẳn là sẽ không có cơ hội gặp lại, thì biết tên để làm gì?

Hắn thấy tôi không ngẩng đầu, giơ tay bắt lấy cằm tôi, khiến tôi nhìn vào hắn. Tôi dùng ánh mắt không chút tình cảm nhìn hắn, làm như đang nhìn một món đồ nào đó. Bởi vì tôi biết, nếu giờ tôi không bỏ được hắn, vậy sau này tôi sẽ bị hắn quấn lấy.

“Tôi yêu anh, anh có biết không?”

Yêu, yêu cái rắm, không phải chỉ là làm thôi sao, yêu cái gì mà yêu chứ, cái thứ này á, tôi đã không tin rất nhiều năm rồi.

Hắn dùng môi phủ lên môi tôi, bắt đầu hôn tôi.

Nói thật nha, kỹ thuật hôn của hắn cũng dở thôi, thế nhưng tôi lại bị nhiệt độ trên người hắn truyền qua đến choáng váng.

Đầu óc tôi có hơi quay cuồng khi đi khỏi khách sạn ‘không sao’, một cơn gió thổi qua thì mới thanh tỉnh, lắc đầu, đem những suy nghĩ vớ vẩn ném hết qua một bên.

Một màn 419 mà thôi, tuy rằng khác hồi trước, nhưng nó chỉ là một màn 419.

Hai người đàn ông, chơi bời thì được, nhưng không thể nghiêm túc.

Tôi mở máy chiếc xe tàn, một cái chớp mắt đã đem Trần Đường quên ở đẩu đâu. Về nhà lại ngủ một giấc thôi, đêm qua bị bóc lột thảm quá mà, tiêu hao thể lực a

6. Chương 6: Tôi Không Nên Chơi Đùa 429

Những ngày kế tiếp trôi qua rất bình thường, vẽ tranh sống qua ngày. Lâu lâu sẽ mang tranh đến triển lãm nghệ thuật của bằng hữu hoặc đi ăn bữa cơm với đám bạn, nói chung làm gì thì làm tôi không đến quán bar Angels Valley đó nữa.

Thậm chí tôi còn có suy nghĩ muốn nghiêm túc tìm một người phụ nữ yêu đương sau đó kết hôn rồi sinh một đứa nhỏ.

Nhưng dĩ nhiên chỉ dừng lại ở suy nghĩ mà thôi, bởi vì lần kết hôn không thành công lúc trước khiến tôi đâm ra sợ hãi hôn nhân. Tôi sợ mình không thể mang đến hạnh phúc cho người phụ nữ đó, sợ rằng vì tôi chỉ là một họa sĩ hạng hai nên cô ta lại sa vào vòng tay người khác.

Công việc của tôi là vẽ những tác phẩm trang trí trong nhà, mặc dù không nổi tiếng nhưng tranh của tôi rất được ưu chuộng tại phòng triển lãm tranh của người bạn. Mặc dù đôi khi có ít người mua tranh, nhưng chí ít có thể trang trải cuộc sống. Tôi nghĩ có thể kiếm sống bằng công việc đam mê đã là may mắn lắm rồi.

Tôi từ nhỏ thân thể yếu ớt, cả người như cái bình chứa thuốc, cho nên khi mấy thằng con trai khác ra ngoài chơi đùa, tôi chỉ có thể ngồi trong nhà đọc sách vẽ tranh. Khi lớn lên, mặc dù người không dễ bệnh như xưa nhưng vẫn yếu hơn người thường.

Khí trời bắt đầu lạnh dần lên, cảm thấy mình sắp cảm lạnh đến nơi, cả người nóng lên khó chịu, hại tôi mỗi ngày quấn mình kín bưng như đòn bánh tét để tránh cảm lạnh.

Hắn đến ấn chuông cửa khi tôi còn bận nguyên bộ đồ bẩn màu vẽ, nghe tiếng chuông inh ỏi tôi chạy ra mở cửa vì cứ ngỡ là bạn đến, mở cửa ra mới biết là hắn, muốn đóng lại đã quá muộn rồi.

Tôi hận, tại sao tôi không gắn hai cửa chứ hả.

Hắn chặn cửa rồi tiến vào, khó tin nhìn tôi, như thể đang nhìn người ngoài hành tinh.

“Diệp Vô Quý?”

Sao? Không nhận ra? Dù sao tôi cũng không muốn anh nhận ra.

Tôi quấn khăn trên đầu, bao hết tóc, cả người đầy vệt màu, trên mặt cũng dính không ít màu. Tôi biết tôi nhìn khác xa bình thường nhưng khi vẽ tranh đều như thế, hình ảnh họa sĩ sạch sẽ tươm tất đang vẽ tranh trên TV không có thật đâu.

Mắt hắn lóe sáng nhìn tôi chằm chằm, sau đó đưa tay kéo trăm trùm đầu của tôi xuống. Vì đề phòng tóc rũ xuống che tầm mắt, nên tôi dùng dây chun cột một chỏm cao trên đỉnh đầu, khi hắn kéo khăn trùm đầu ra thấy rõ một cột tóc dựng thẳng của tôi.

Hắn nhìn thấy liền cười nghiêng ngả rồi nhào tới ôm hôn tôi tới tấp.

Tôi muốn đẩy hắn ra nhưng hắn khỏe quá, đẩy mấy lần không đẩy được chỉ có thể để mặc hắn cưỡng hôn. Đáng tiếc kỹ thuật hôn của hắn quá kém, cắn tới cắn lui đau chết được.

ĐKM, đã không biết hôn còn bày đặt cưỡng hôn, để tôi dạy anh thế nào gọi là hôn. Vì vậy, tôi hôn ngược lại hắn.

Hôn hôn, tôi bị hắn đè xuống salon phòng khách, lúc này tôi mới phản ứng lại, chẳng lẽ lần này chạy tới đây lại muốn hiếp tôi?

Hãm hiếp và vân vân, một lần là đủ rồi, tôi không muốn chơi đùa lần thứ hai.

Tôi dùng sức cắn đầu lưỡi hắn, vất vã đẩy hắn ra, hỏi: “Anh đến nhà tôi làm gì?”

“Tôi nhớ anh.”

Nhớ tôi? Nhớ tôi làm gì? Làm?

Hắn cởi quần tôi, nói: “Ngày đó sau khi anh chạy trốn, tôi sốt đến ba ngày, ở khách sạn đó ba ngày. Ba ngày đó tôi rất hận anh, anh là thứ bạc tình bạc nghĩa, làm xong phủi mông chạy, nhưng lại làm tôi rất khó chịu. Cho nên gần đây tôi luôn tìm anh, thật vất vả mới tìm được anh đấy.”

“… Nhớ tôi? …” Tôi hết nói nổi, sao lại có người như vậy chứ, bị làm ba ngày không xuống giường được, vừa đứng được thì chạy tới nhà người ta. Tôi nói, không lẽ hắn là một M sao.

Nếu thật là như thế, tôi cũng không dám lại chơi đùa hắn.

Cố gắng lên, cố gắng lên.

Tôi tự cổ vũ mình, phải kết thúc khúc duyên phận này.

7. Chương 7: Ở Chung Không Thoải Mái

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Tôi mua căn hộ một sảnh một phòng, khu nhà cũ sáu lầu không có thang máy nhưng không sao cả vì tôi ở tầng trệt. Mặt tiền có một khoảng sân dùng làm hoa viên thuộc căn hộ của tôi.

Hoa viên này không lớn, hai đại thụ chiếm gần hết không gian. Khi xưa tôi đi xem phòng, tôi đã thích khu vườn nhỏ này nhưng lúc ấy nền lổm chổm xi-măng xấu xí. Khi tôi dọn vào ở, tôi tự bỏ tiền dỡ xi-măng rồi trồng nhiều loại hoa cỏ, qua năm năm nơi này hóa thành bức tranh xinh đẹp và là nơi dã ngoại lý tưởng.

Bởi vì tôi chuyên vẽ phong cảnh nên có vườn hoa ở trước mắt lấy cảm hứng không cần chạy ra ngoài kiếm mẫu. Sau cơn mưa hoa bừng nở xán lạn, tôi mang giá tranh ra ngoài vườn. Tôi chỉ cần chút tư liệu cảnh thật thôi nên dùng bút máy phác họa vài nét là được, không cần mặc “đồng phục lao động”.

Mưa tạnh nắng sáng gió nhẹ nhàng thổi, hoa viên thơm ngát. Woa~, thời tiết thiệt là đẹp à nha, không nóng không lạnh không gió rét, tâm tình tôi đặc biệt vui vẻ.

“Chú Diệp, tụi cháu hái vài đóa hoa được không?” Tụi nhỏ hàng xóm thấy tôi đứng trong hoa viên, chạy tới hỏi.

Khu vườn này tôi trồng nhiều màu hoa khác nhau, nay mùa hoa nở rực tươi xinh nhất. Nếu như bình thường tôi đi vắng hoặc đang ở trong nhà vẽ tranh, tụi nó sẽ bứng hoa không xin phép, nhưng nói cũng phải nói, tụi nó cũng rất biết điều, dù hàng rào của tôi cao không quá một thước nhưng tụi nó không leo vào, chỉ hái những đóa tường vi gần hàng rào mà thôi. Bây giờ nhìn thấy tôi đứng đây tức là muốn xin hái hoa phía trong xinh đẹp này.

Trên mặt tôi giữ nụ cười xả giao tiêu chuẩn: “Muốn hái gì thì hái, đừng hái trụi là được rồi.”

Đám nhỏ hú hét hoan hô, tôi mở cổng rào cho tụi nó chạy vào. Phía bên trái là bồn cúc Ba Tư và hoa hồ điệp, bên cạnh còn có dàn cây tử đằng. Bên phải là hoa trà và hoa sơn chi. Bên phải cửa sổ tôi còn một cây xoài, dưới táng cây là nơi trồng hành lá và ngò rí. (*)

Hoa trà và hoa sơn chi cùng nở rộ đẹp vô cùng, màu hồng cùng màu trắng xem lẫn rực rỡ dưới nắng, đây là chủ đề bức tranh của tôi. Tranh trang trí trong nhà được ưa chuộng nhất chính là tranh hoa cỏ dạng này, toàn bộ hoa trong vườn đều từng vào tranh tôi. Dạo này tôi vẽ rất nhiều tranh hoa trà và hoa sơn chi, bằng hữu tôi nói phụ nữ trẻ rất chuộng tranh hoa màu hồng và trắng như này.

Thấy tụi nhỏ đang sắp hái mấy đóa hoa trà tôi vội vàng bảo nó dừng, chú mày đang vẽ hoa này đó nha, mày hái rồi thì bảo chú mày vẽ thế nào. Giải thích một hồi tụi nỏ mắt tròn mắt dẹt nhìn bức tranh tôi đang vẽ, một hai đứa khen tranh giống thật, tụi nó còn hỏi có thể cho tụi nó vẽ chung được không.

Trần Đường đeo túi du lịch đứng nhìn tôi một hồi rồi phán: “Không tồi, anh rất nổi tiếng ha.”

“Trần Đường, anh qua đây làm gì?” Tôi còn tưởng rằng lần trước chọc tức hắn rồi đuổi hắn đi, hắn đã nhìn ra được “thiện cảm” của tôi nên không bao giờ quay lại nữa chứ. Nhưng nhìn thấy túi bự chảng trên lưng hắn, xem ra muốn dọn sang nhà tôi luôn rồi.

“Đương nhiên là muốn ở lại rồi, sao, không muốn?”

Đúng thế thật, khóe miệng tôi giật giật: “Một chút cũng không muốn, tôi chỉ có một phòng ngủ thôi, không có phòng dư cho anh đâu.”

“Không sao, tôi ngủ chung với anh cũng được.”

Ai muốn cùng anh ngủ chung giường chớ hả, ai biết nửa đêm có bị sàm sở hay không chứ.

Tôi còn chưa kịp trả lời, con bé hàng xóm đã gào lên: “Ngủ chung giường, chú Diệp, hai người giống Brokeback Mountain hả?”

Trời ạ, con nít bây giờ sao khôn sớm thế.

Đuổi hết đám tổ tông này đi, tôi và Trần Đường quá bộ vào phòng khách. Phân nửa phòng khách bị tôi chiếm dụng làm xưởng vẽ, dụng cụ vẽ trang la liệt đầy sàn, tranh vẽ treo đầy tường. Bình thường tôi tiếp khách tại phòng ăn gần phòng bếp, cái phòng ăn ấy sớm bị tôi sửa lại thành xưởng vẽ. Lần trước hắn vào cửa từ phía trong khu nhà, cửa ấy tôi rất ít dùng, cho nên giả bộ nhà tôi chỉ có một cửa. Lần này tôi dẫn hắn từ sân vào nên nhìn rõ “sự thật” về phòng khách của tôi.

Hắn đi tham quan một chút, sờ đông sờ tây một hồi lâu mới nói: “Bày bừa quá à, làm sao tôi ở được đây?”

Trán tôi nổi tầng tầng gân xanh, gằn từng chữ với hắn: “Tôi không cho phép anh ở đây.”

Hắn bĩu môi như con nít ăn vạ: “Lần trước anh từ chối vì nói chúng ta không quen biết, anh không muốn tiến tới với người chơi 419 cho nên tôi mới dọn qua đây. Không phải một đêm vợ chồng ân nghĩa trăm ngày sao? Tôi muốn ở đây một trăm ngày xem chúng ta có cơ hội hay không?”

Oa a a a a a

~ tôi gặp phải cặn bã thụ, làm sao bây giờ? Nếu căn hộ này là do tôi thuê tôi sẽ không nói hai lời cuốn gói chạy mất nhưng đây là tôi mua a, tôi phải làm sao bây giờ?

Tâm tình tốt đẹp vừa rồi bay vút không thấy chút khói. Chẳng những thế, tâm trạng bi thảm thì tràn về như nước lũ.

________________

Khu vườn anh ấy:

Hoa tường vicạnh hàng rào.

Phía bên trái là bồn cúc Ba Tư

và hoa hồ điệp ,

bên cạnh còn có dàn cây tử đằng .

Bên phải là hoa tràvà hoa sơn chi .

Bên phải cửa sổ tôi còn một cây xoài ,

dưới táng cây là nơi trồng hành lá và ngò rí .

8. Chương 8: Buổi Sáng Của Hai Người

Buổi sáng có hai con chim nhỏ một mực đậu trên cành xoài ngoài cửa sổ hót líu lo không ngừng. Ánh nắng ban mai xuyên qua kẽ lá chiếu lên giường tôi, oa~, ngày đẹp nha.

Đáng tiếc thắt lưng tôi đau muốn nứt ra, hôm qua tôi lại bị tên kia đè nhún suốt đêm. Mặc dù tôi chỉ nằm hưởng thụ nhưng một buổi tối làm đến ba lần tôi cũng không chịu nổi.

“Tỉnh rồi hả? Nhanh ra ăn sáng đi.” Trần Đường mặc tạp dề đẩy cửa tiến vào, một bên kêu tôi một bên mò tay vào trong chăn sàm sở tôi. Chờ đến khi tôi nhịn hết nổi hất tay hắn ra, hắn liền ôm tôi thảy vào nhà tắm. Tôi tắm rửa, mặc áo khoác, rửa mặt rồi đi ra.

Phòng ăn sớm bị đổi thành phòng khách nên muốn ăn tôi phải mở bàn trà nhỏ đặt trong vườn. Từ khi Trần Đường dọn đến, hắn chuyển tủ lạnh vào nhà bếp, mua một bàn ăn hai người tiện nghi đặt trong bếp, từ đó chúng tôi ăn cơm ở đây.

Trước kia tôi sống một mình nên rất ít khi nấu cơm, đa số là mua cơm tiệm gần khu nhà hoặc gọi điện đặt thức ăn mang đến. Ngay khi Trần Đường đặt hành lý của mình xuống, hắn đi đảo một vòng quanh bếp, thấy nhà bếp của tôi trống trãi đến cằn cỗi nên đã đi mua muối tiêu đường bột ngọt các thứ, rồi lại ôm bao lớn bao nhỏ thức ăn về trổ tài nấu nướng, làm một bàn thịnh soạn đầy đủ hương vị.

Có câu ‘muốn chinh phục trái tim đàn ông đầu tiên phải chinh phục dạ dày anh ta’. Điều này Trần Đường làm vô cùng tốt, hắn chinh phục được dạ dày của tôi nên tôi giữ hắn lại.

Bởi vì chỉ có một phòng, cho nên từ khi dạ dày tôi bị chinh phục thì giường của tôitrở thành giường của chúng tôi. Đương nhiên, thân là chủ nhà tôi không có lý do gì phải ra nằm salon phòng khách cả. Mặc dù tôi biết hậu quả của ngủ trên giường là tôi thường hay bị cưỡng hiếp, đúng là hắn thụ nhưng thể lực hắn phi thường tốt, một đêm cũng phải đè tôi đến hai ba lần.

Đôi khi tôi cũng chủ động tiến công, nhưng bởi vì lý do sức khỏe nên cùng lắm chỉ làm xong hiệp đầu, sau đó chỉ có thể nằm trên giường để hắn dùng cúc hoa hiếp tôi.

Thật sự không đoán ra, hắn nam tính uy dũng bừng bừng như vậy mà lại là thụ. Theo lý, đàn ông là sinh vật thích tấn công, ngay cả một tên văn nhược như tôi còn thích, sao Trần Đường nhìn sao cũng manly hơn tôi mà lại thích bị người ta tấn công cơ chứ.

Chẳng lẽ tâm lý tiểu thụ khác với tâm lý đàn ông sao? Không hiểu được.

Thực đơn bữa sáng hôm nay gồm cháo đậu xanh ăn kèm bánh bao, vỏ bánh mỏng nhân nhiều thịt, ăn thiệt là ngon. Bánh bao bán trong tiệm không thể so sánh với bánh bao Trần Đường làm.

Trần Đường chẳng những thích nấu ăn lại còn thích sạch sẽ, yêu ngăn nắp. Từ khi hắn dọn vào, căn hộ năm năm bẩn như một ngày của tôi hóa thân thành tiên. Lúc trước, một năm tôi dọn dẹp vệ sinh không quá hai lần, ngày nay sáng bóng không còn hạt bụi nhờ ngày nào Trần Đường cũng lau chùi, thậm chí sàn nhà phòng khách dính toàn màu sơn hắn cũng có thể lau sạch sẽ.

Hằng năm chỉ có em gái tôi đến thì nó còn siêng siêng mang rèm cửa đi giặt giúp tôi. Còn bây giờ, tất thối dưới gầm, áo khoác dưới đáy tủ, drap giường, chăn nệm đều được giặt thường xuyên, mạng nhện bồ hóng trên trần biến mất tăm…

Còn chăm sóc hoa trong vườn, sửa lại giá dàn hoa tử đằng, bồn cầu rỉ nước, tủ lạnh đóng băng…

Trời ạ, mới một tuần, tôi không nhìn ra căn hộ tôi sống suốt năm năm qua.

Chẳng lẽ, Trần Đường chính là ‘hiền thê lương mẫu’ thụ chuẩn mực trong truyền thuyết? Mỗi lần tôi hoài nghi đều nhận một kết cục bi thảm.

Mặc dù khi hắn tức giận luôn uy hiếp muốn chơi mông tôi nhưng cuối cùng đều dùng cúc hoa của mình cưỡi tôi cả.

Bàn xếp nhỏ vừa mua đủ hai người hai người ngồi, khi ngồi mặt đối mặt, chân kề chân. Khi tôi đang ăn hắn luôn sờ chân tôi, mới đầu tôi còn nhịn, nhưng lâu dần ban tay cứ mò lên trên đúng chỗ ấy.

Nhịn không nổi rồi hả, dám sờ chỗ đó của tôi, để xem tí anh dùng tay nào để ăn bánh bao?

9. Chương 9: Một Vụ Mâu Thuẫn Nhỏ

Cháo đậu xanh ngon thật, bánh bao cũng rất ngon, dưa chua ăn kèm cháo cũng là Trần Đường qua muối.

Nếu Trần Đường là phụ nữ, vậy tôi nhất định sẽ lập tức lôi đi đăng ký kết hôn. Thời buổi này đa số phụ nữ đều không biết nấu cơm, một người đàn ông có thể nấu ăn ngon, làm việc nhà giỏi, lại còn đồng thời biết sửa điện nước, làm vườn, sửa chữa… Đây đúng là tình nhân hoàn mỹ. Ngoại trừ…

Có một bàn tay luôn tóm thằng nhỏ của tôi, khiến nó khổ không nói nổi. Đêm qua đã bị hắn bóc lột ba lần rồi, thằng bé nhà tôi đã sớm hết hơi hết sức, đạn tận lương tuyệt rồi, như bây giờ bị hắn bóp tới bóp lui, ngoại trừ hơi đau thật không còn cảm giác nào khác.

Nói thật nha, tôi có hơi tò mò, tôi tự thấy kích thước thằng bé cũng không nhỏ lắm a, coi dáng vẻ Trần Đường mỗi lần thỏa mãn, hẳn là tương đối hài lòng với nó. Nhưng vì sao làm xong qua hôm sau hắn chẳng có việc gì vẫn làm đủ thứ việc nhà, còn tôi thì xương sống thắt lưng đau nhức không muốn động đậy. Rõ ràng hắn là bên thụ phải không? Tất cả sách truyện không phải đều nói làm xong qua hôm sau thì bên công tinh thần phấn chấn, mà thụ đều ôm mông không dám ngồi sao? Lẽ nào đống hình đam mỹ tiểu thuyết em tôi cho tôi coi đều là lừa đảo, hay Trần Đường có thiên phú dị bẩm? Hoặc là với Trần Đường mà nói cái của tôi thật sự quá nhỏ?

Bị cái tay dưới bàn cứ tác quái bức điên, tôi tóm lấy nó đè lên bàn, để hắn bớt lộn xộn.

Tôi dùng tay phải cầm bánh bao ăn, mắt lại nhìn cái tay phải hắn bị tay trái tôi cầm lấy. Bàn tay dày rộng ngón tay to khỏe, có vài chỗ còn có vết chai dày, rõ ràng hậu quả của việc rèn luyện thể lực từ nhỏ. Nào giống tay tôi, thứ nặng nhất tôi từng cầm hẳn là quả tạ trong môn thể dục hồi trung học. Bình thường không hoạt động thể lực dẫn đến kết quả là tay tôi thon dài mỏng, ngoại trừ ngón giữa tay phải có vết chai do cầm bút ra, những chỗ khác đều mỏng đến mức thấy cả mạch máu.

Không kềm được cầm tay hắn lật qua lật lại xem xét, tay hai người chúng tôi khác xa y như hình thể chúng tôi vậy, thế nhưng có một điểm chung, chính là móng tay hai tôi đều cắt rất ngắn, tròn tròn, vừa vặn sờ được phần thịt ngón tay.

Tôi không giữ móng tay dài là để tiện vẽ tranh, còn hắn?

“Vì sao anh không để móng tay?”

Tay phải hắn vẫn đặt trong tay tôi, hắn chỉ có thể dùng tay trái cầm muỗng múc cháo đậu xanh, nghe được câu hỏi của tôi, hắn đáp: “Vì nguyên nhân công việc… Tôi không thể vì móng tay mà làm thủng bàn tay khi nắm lại.”

“Công việc? Anh làm nghề gì?” Tận lúc hắn nói tới công việc, tôi đột nhiên mới nhớ ra, chúng tôi ở cùng nhau gần một tuần rồi, thế mà tôi còn chưa biết hắn làm nghề gì.

“Vô Quý, anh thật coi thường tôi như vậy sao? Tôi biết tất cả về anh, mà hiểu biết của anh về tôi chỉ mỗi cái tên thôi hả?” Hắn nắm ngược lại tay tôi, mắt nhìn chằm chằm vào tôi. “Tôi biết anh tên Diệp Vô Quý, năm nay 31 tuổi, là một hoạ sĩ, thích ăn các món làm từ bột mì, rau trộn, và thức ăn có vị cay. Còn biết anh thích mặc quần lót màu lam, các loại quần lót lam đậm lam nhạt rồi lam hoa tới lam chấm bi tổng cộng có 28 cái…” (=)))) chết cười với anh Đường, lam chấm bi =)) tôi cũng thik a =)))

Nghe hắn đọc gia tài nhà tôi, tôi có hơi sợ hãi, đây là ai a, mới ở chung chưa tới một tuần, hắn lại quen thuộc đến mức như đã quen tôi mấy chục năm vậy, tôi thích ăn cái gì dùng cái gì mặc cái gì vẽ cái gì, trên người vị trí nào có bớt có nốt ruồi hắn còn rõ hơn cả tôi.

Nếu như nói hắn biết tôi thích mặc đồ gì là do hắn giúp tôi giặt quần áo, biết tôi có nốt ruồi ở đâu là do đã làm, vậy mấy câu kế tiếp hắn nói có hơi hoang đường rồi nha.

Hắn còn đang tiếp tục nói về tôi: “Khi làm anh thích đối phương mút anh trước, còn không thích mang bao…”

“Ngưng, ngưng ngưng ngưng!!!” Tôi lớn tiếng kêu ngừng, sau đó chống bàn nói với hắn: “Vậy mà anh gọi là hiểu biết gì chứ, rõ ràng lần nào anh cũng vừa cởi quần tôi ra là nhào vô cắn, lúc nào biến thành không thích tắm trước khi làm, lại còn khi làm thích bảo người tôi cắn trước? Cái gì mà tôi không thích dùng bao?Trước khi làm với anh tôi làm với ai mà không xài bao? Lúc làm với anh anh tưởng tôi không muốn xài bao hả, lần nào anh cũng vừa nhấc cái mông lên là ngồi xuống liền, tôi còn sợ anh không rửa sạch mông trước, làm tôi dính đầy *** ấy chứ!”

“Anh nói cái gì? Chẳng lẽ là tôi tiện đến mức tự sáp mông lại hả? Anh dám nói anh chưa bao giờ sướng?” Hắn cũng nổi giận, đứng dậy vỗ cái bốp lên bàn.

Kết quả, bàn nát vụn, đồ trên bàn rơi đầy đất.

Rõ ràng cái bàn này là bàn ăn gỗ đặc của IKEA (*), sao lại dễ bị nát vậy? Chẳng lẽ là bị giáng long thập bát chưởng vừa rồi của hắn đập nát? Nhìn hình thể hắn, cơ thịt trên cánh tay kia … Vô cùng có khả năng.

(*) IKEA (Ingvar Kamprad Elmtaryd Agunnaryd): Đồ gia dụng phong cách Scandinavia.

Chết rồi, tôi vừa cãi nhau với hắn như thế, có gặp phải bạo lực gia đình hay không a?

10. Chương 10: Trần Đường Anh Thật Đáng Sợ

Bởi vì tôi và Trần Đường cãi nhau mấy câu, hắn đập bàn một phát, kết quả cái bàn ngay trước mắt tôi vỡ thành một đống gỗ chỉ có thể dùng để nhóm lửa. Tôi nhìn nhìn hắn, lại ngó ngó mảnh gỗ bể và cháo vãi đầy đất, vô thức lại ngồi sụp xuống.

Tuy rằng bề ngoài tôi coi bộ không có biểu cảm gì, nhưng tâm lý tôi sợ muốn chết, vũ lực hắn cao như thế, nếu hắn muốn xử lí tôi, vậy chẳng phải tôi chết chắc rồi?

Hắn ngồi xổm xuống, rất mắc cỡ cười với tôi một cái, sau đó bắt đầu thu dọn ‘đồ đạc’ đầy đất. Mặc dù khi hắn cười vẫn thấy được lúm đồng tiền bên má trái, nhưng tôi lại chẳng thấy hắn đáng yêu một tí tẹo nào. Tôi vội vàng nói: “Tôi đi thay quần áo.” Sau đó phi nước đại về phòng ngủ thay quần áo, nghĩ nghĩ một hồi rồi đem theo cameras, định ra ngoài ‘Tìm kiếm tư liệu thực tế’ (thật ra là muốn ra ngoài trốn mấy ngày).

Sau khi mở cánh cửa phòng khách thông ra ban công thì không thấy Trần Đường, tôi vội vàng xuống cầu thang ra vườn hoa, muốn mau mau xuyên qua khu vườn rời nơi này. Dè đâu lúc này Trần Đường vừa đi bỏ gỗ vụn về, thấy tôi có vẻ muốn ra ngoài, hắn nhíu nhíu mày, nói: “Anh muốn ra ngoài?”

“Ờ… Ra ngoài kiếm ít tư liệu thực tế…” Chẳng hiểu vì sao, tôi luôn cảm thấy trên người Trần Đường lúc này tỏa ra khí thế rất sắc bén, khiến tôi hơi sợ.

“Bình thường không phải anh đều vẽ hoa trong khu vườn này sao? Hôm nay muốn đi đâu?”

“Ha ha, khu vườn này nhỏ như vậy, hoa trong này tôi đều vẽ rất nhiều lần rồi, định ra công viên Nhân Dân …” Tôi cười hì hì, kiếm cớ.

“Vậy đi chung đi.”

“Gì?” Đi chung với tôi á? Vậy kế hoạch chạy trốn của tôi làm sao đây?

Hắn tỉ mỉ nhìn tôi một hồi, thấy tôi vẻ mặt bối rối, như hiểu được cái gì, nói ra một câu trúng phóc: “Anh muốn trốn tôi chứ gì?”

“Không… Không có…” Lúc này, tôi hiểu rõ nhất cảm giác của con chuột khi thấy mèo.

Hắn hùng hổ đi về phía tôi, tôi còn tưởng nói dóc bị hắn phát hiện rồi, hắn đang muốn đánh tôi chứ, ai ngờ hắn lại lướt qua tôi, đi lên ban công.

Tôi còn tưởng tôi đã được tha, đang định chuồn êm thì hắn cầm một cái kéo làm vườn đi ra.

Nhìn cái kéo, tôi bắt đầu toát mồ hôi lạnh, hắn cầm thứ đó làm gì, không phải là muốn cắt cái kia của tôi chứ?

Tôi ngây ngốc nhìn hắn đi tới bụi tường vi sát hàng rào, sau đó cắt loạn một chập, cành nhánh tường vi rớt xuống rào rào, chẳng mấy chốc hắn đã nhất tề cắt hết đám cành nhành sát mặt trong vườn hoa.

Nhìn đám hoa tường vi dưới đất, tôi quả thực đau lòng muốn chết, những cành hoa này tôi vẫn không nỡ cắt, mãi mới mọc tươi tốt như thế, giờ lại bị người tôi vùi liễu dập hoa tơi bời… Bất quá so với bọn hoa, tôi càng lo lắng cho bé JJ của tôi hơn.

Hắn cắt hoa xong lại đi lên ban công cầm một chai rượu đi ra, tiếp đó ngay trước mặt tôi giơ thẳng chai rượu ra. Kế đó… Tay hắn bổ một phát là phần miệng chai rớt luôn.

Tôi nghĩ hai mắt của mình sắp lòi ra rồi, hồi nhỏ coi mấy bộ phim võ thuật, diễn viên trong đó đều dùng động tác này, nhưng tôi cứ nghĩ đây là giả, mà hiện tại lại thấy có người ở trước mắt tôi làm loại động tác này. Vậy chỉ có thể nói rõ một việc – người kia không phải giả trâu bò mà là trâu bò thật, song song cũng biểu thị sự khẳng định đối với sức chiến đấu của hắn.

Lúc tôi còn đứng ngốc ở đó thì hắn dùng cái chai lấy ít nước, tiếp đó lại tìm trong đống cành nhánh dưới đất mấy bông tường vi xinh xắn, dùng kéo tỉa rồi cắm vào chai, đặt chai lên chiếc bàn trong vườn.

Làm xong tất cả, hắn quay đầu nói với ta: “Dù sao công viên Nhân Dân cũng là hoa tường vi, anh ở nhà lấy cảnh đi.”

Nghe được câu này, tôi rốt cuộc biết vì sao hắn có thể lập tức biết tôi lừa hắn, hóa ra là vì công viên Nhân Dân, biết vậy tôi đã nói đi công viên Hồng Hồ ngắm hoa sen cho rồi. Có điều giờ mới tháng 4, hoa sen phải tháng 6 mới nở.

Xem ra làm khuê nam lâu quá rồi, ngay cả nói xạo cũng quên chùi mép.

Sau đó, tôi rất bất đắc dĩ lôi máy chụp hình ra, nhắm bình hoa tường vi chụp điên cuồng, tiếp đó quay về phòng vẽ chuẩn bị dụng cụ, bắt đầu giả bộ vẽ vẽ.

Vốn dĩ tôi không có tâm tình vẽ tranh, nhưng chẳng biết vì sao, cứ nhìn mấy bông tường vi lộn xộn trong bình là thấy thú vị, nên bắt đầu ra tay. Rõ ràng khi nãy hắn thô lỗ nhét hoa vào bình, nhưng giờ trông lại có mỹ cảm khác, lẽ nào Trần Đường biết cắm hoa nghệ thuật sao?

Vật vã mãi mới gần tới trưa thì Trần Đường đi ra ngoài mua thức ăn, đồng thời cảnh cáo tôi: “Nếu tôi về phát hiện anh không ở nhà, hừ hừ…”

Giờ tôi mới phát hiện, Trần Đường thật ra rất phúc hắc, rất phúc hắc…

Vậy rốt cuộc là tôi dẫn sói vào nhà sao?

11. Chương 11: Người Giật Dây Sau Hậu Trường Xuất Hiện

Bình thường Trần Đường đi ra ngoài mua thức ăn lâu nhất cũng chỉ một tiếng đồng hồ nhưng hôm nay hắn đi lâu rồi mà chưa về. Bữa sáng chỉ mới ăn được một nửa, bây giờ đã 11 giờ hơn rồi nên tôi có chút đói bụng nhưng mãi vẫn không thấy bóng dáng Trần Đường và thức ăn đâu.

Hắn cấm tôi cho tôi ra khỏi nhà nhưng không lẽ hắn trốn?

Tôi vừa suy nghĩ về hắn vừa vẽ loạn xạ vào tranh, sau một hồi thì từ tác phẩm nghệ thuật thành tranh trừu tượng. Một hồi sau khi chính bản thân nhìn không ra mình vẽ cái gì thì vứt bức tranh qua một bên, cầm điện thoại định gọi cho Trần Đường hỏi xem hắn đang ở đâu.

Mặc dù lúc đầu là hắn cường bạo tôi trước, sau đó còn cưỡng ép bắt tôi ở chung với hắn, buổi tối còn nghiền ép tôi. Nhưng trong khoảng thời gian sống chung này, tôi phát hiện ngoài tính tình bá đạo ra thì Trần Đường nấu ăn rất ngon, thân thể rắn chắc khỏe mạnh, hoa cúc vừa chặt vừa nóng… Dừng dừng dừng, mày nghĩ đi đâu rồi hả, không phải mày đang lo lắng muốn gọi điện cho hắn xem hắn có gặp chuyện gì không may hay sao? Sao lại lo đến hoa cúc rồi?

Thời gian qua tôi luôn nghĩ, nếu nói tình cảm Trần Đường dành cho tôi là tình yêu, vậy hắn yêu tôi khi nào? Tôi không tin lời giải thích hoang đường của hắn là vì hắn thấy tôi xxx với người khác nên liền yêu tôi. Mặc dù có rất nhiều truyện đam mỹ cũng có tình tiết này nhưng hầu như đều là tiểu công nhìn thấy tiểu thụ bị người khác đè bày ra thần tình đâm đãng cho nên tinh trùng xông não cũng muốn cưỡng tiểu thụ. Nhưng mà “vai” của chúng tôi đảo ngược mà, không quái lạ sao?

Vóc dáng hắn chuẩn men như thế muốn chơi 419 (tình một đêm) sẽ có cả lố tiểu thụ theo đuổi hắn ấy chứ, nhưng hắn lại theo đuổi tôi. Tôi lớn lên yếu đuối sao hắn vừa nhìn đã biết tôi là tiểu công?

Càng kỳ quái là tại sao hắn biết tên tôi, địa chỉ nhà tôi? Hắn làm nghề gì chứ? Hắn biết tô rõ như lòng bàn tay còn tôi thì chỉ biết mỗi tên của hắn.

Không phải là tôi không hỏi mà là hắn không nói, mỗi lần tôi hỏi hắn nghề gì, hắn đều bảo tôi đoán đi. Đoán cái gì mà đoán, trời sinh tôi có tí thiên phú trinh thám nào đâu mà bảo tôi đoán, mặc dù năm nay xuất bản rất nhiều tiểu thuyết trinh thám nhưng tôi không có xem.

Hơn nữa tôi không phải thầy bói, nên có thể nghĩ ra được gì cơ chứ.

Số điện thoại của Trần Đường lưu trong máy tôi là do chính hắn tự tay lưu vào, hán không ghi tên hắn mà là 3 chữ “Yêu dấu à”. Mỗi lần tôi thấy nó đều muốn delete nhưng cuối cùng vẫn không hạ quyết tâm được.

Chết tiệt, muốn gọi một cuộc điện thoại thôi mà, sao vừa nhìn thấy dãy số kia thì YY rồi, mình không được nhiễm tật xấu này nha. Ngón tay tôi vừa định ấn nút gọi “Yêu dấu à” nhưng còn chưa kịp ấn thì điện thoại đã vang lên trước. Nhìn màn hình hiển thị là em gái tôi gọi đến.

Diệp Vô Hạ, năm nay hai mươi lăm tuổi, là một siêu cấp hủ nữ.

Trước khi tôi thất tình năm đó, tôi vẫn là thẳng nam. Sau đó trong lúc tâm tình tôi sa sút do cuộc kết hôn thất bại, em gái tôi đã dùng hết kiến thức sâu rộng đam mỹ mà hủ hóa tôi. Người bạn trai đầu tiên của tôi cũng là do nó trăm chọn vạn tuyển mà ra, nếu không phải do nó tôi đã không đi con đường đồng tính này rồi.

“Anh, dạo này anh khỏe không? Có phải gặp được tiểu thụ trong mộng, muốn nắm tay người ta hết cuộc đời này rồi không? A ~~ a ~~ ha hả ~~~~~~ ”

Mặt tôi rút gân chịu đựng tràn cười như ma nữ của nó, sau đó gằn từng từ: “Dạo này anh bị đeo bám rất là phiền.”

“Phiền? Anh nói anh Đường phiền? Nhờ em tìm kiếm lâu thiệt là lâu mới tuyển ra cho anh một tiểu chịu siêu cấp hoàn mỹ đó!!” Nó hét bên đầu kia điện thoại mà tai tôi muốn thủng luôn. Nghe âm thanh nền thì tôi đoán là nó đang đứng ngoài đường, la lớn như vậy không sợ bị chú ý sao?

Mặc dù tôi để điện thoại cách xa lỗ tai nhưng tôi vẫn nghe kỹ những lời vàng ngọc của nó, tôi điên tiết quát: “Diệp Vô Hạ!!!! Mày nói cái gì? Giúp anh mày tìm kiếm??? Anh Đường? Từ nãy giờ là mày đang nói đến Trần Đường hả?”

“Đúng vậy, không phải rõ quá sao? Hai người phát triển đến đâu rồi hả?”

Tôi quát trong điện thoại: “Diệp Vô Hạ, phản quá mà, vì đam mỹ mà mày bán đứng anh mày?”

“So với đam mỹ em yêu nhất thì anh chỉ ngang với rắm mà thôi! A ~~ a ~~ a ~~~~ ”

Tôi muốn hôn mê, tự trách mình lâu như vậy thì ra nguyên do không phải là tôi dẫn sói vào nhà mà là em gái tôi giới thiệu sói vào.

Sói đam mỹ, thật sự là một sinh vật đáng sợ nha.

12. Chương 12: Công Khai Âm Mưu

Vậy mà trước giờ tôi không nghĩ ra, lúc đầu vì sao Trần Đường vừa nhìn thấy tôi đã bắt cóc tôi đem đi hiếp, mặc dù có lẽ thật sự tôi cũng đẹp trai chút chút nhưng không ưu tú đến mức như ngọn đèn duy nhất trong đêm thu hút tất cả sinh vật, người gặp người yêu à nha. Trước đó tôi còn nghĩ nhiều phương án khác, nào là phỏng đoán thân thế của Trần Đường xem hắn tiếp cận tôi với mục đích gì nhưng mãi vẫn không có đầu mối nào.

Nói thật, trước khi nhận được cuộc gọi của em gái tôi vẫn không hề nghĩ là lý do Trần Đường đến bên tôi chính là nó.

Bây giờ em gái tôi gọi đến xác định Trần Đường là người quen của nó, như vậy bọn họ quen biết nhau chỉ có 2 khả năng: một là trên trang web chị gái tri âm tư vấn tâm lý miễn phí hỗ trợ Gay; hai là tại phòng khám tâm lý chui (không có giấy phép) do hủ nữ biến thái nào đó mở để lừa gạt bệnh nhân thành đồng tính.

Dù là khả năng nào, cũng nói lên một điều rất rõ ràng  —— Trần Đường là Gay có chướng ngại tâm lý, nếu không sẽ không chui đầu vào những nơi ấy.

Khoan, khoan, khoan, sắp một giờ trưa Trần Đường mới mang thức ăn về, hắn còn mang về một cái bàn giống như đúc cái bàn bị đánh nát hồi sáng. Tôi đói đến lã người, cũng muốn gọi thức ăn nhanh mang đến nhưng sợ lại no quá không ăn được món Trần Đường làm. Hắn về nhìn thấy tôi đói run đói rẩy cũng có chút xấu hổ, bảo tôi chờ một chốc rồi bay thẳng vào bếp làm cơm.

Tôi đứng ở cửa bếp nhìn người đàn ông mặc tạp dề bận luôn tay mà trong lòng có một loại cảm xúc không nói nên lời, rất áp lực, rất lạ.

Kỳ thật trước kia tôi cũng từng vào bếp nhưng sau đó phát hiện ngoài đun nước sôi ra thì cái khác tôi không biết làm, sau này nhà bếp đối với tôi chỉ là không gian thừa. Ngoại trừ đun nước nấu mì gói hoặc sử dụng lò vi sóng hâm lại thức ăn mua bên ngoài ra hoặc em gái tôi khi sang có nấu nướng một ít, bình thường đều không bước vào.

Bây giờ nhìn thấy một người tất bật vì tôi nấu cơm, cho dù người đó là một tên đực rựa đi chăng nữa thì tôi vẫn rất cảm động.

Tôi phát hiện tâm tình của tôi đều bị người đàn ông này chiếm hữu hết mọi ngõ ngách. Nghĩ đến cảnh thất tình năm đó, tôi lại có ý muốn đâm đầu vào tường. Làm sao bây giờ? Yêu một người rất là phiền…

Ngồi nhìn cái bàn giống hồi sáng cùng thức ăn ngon lành, tôi thiếu chút nữa quên cảnh chén rơi dĩa bể cách đây vài giờ. Trần Đường vẫn như trước gắp thức ăn cho tôi, tôi chỉ muốn gục đầu ăn cho bằng hết. Trên bàn đều là những món tôi thích, vô cùng hợp khẩu vị.

Trước đây tôi cũng từng hỏi qua tại sao hắn biết khẩu vị của tôi nhưng hắn không trả lời, bây giờ thì tôi biết rồi là do em gái tôi nói cho hắn.

Ăn xong cũng đã ba giờ trưa, mí mắt tôi dính chặt nhau, mắt nhắm mắt mở lê bước vào phòng ngủ, vừa đặt lưng xuống đã ngủ thiếp đi.

Trước khi Trần Đường bước vào cuộc đời tôi, ngày nào tôi cũng vẽ tranh đến nửa đêm, sáng mười hai giờ mới dậy. Mà bây giờ mỗi ngày đến mười giờ là hắn đã kéo tôi lên giường, lăn qua lăn lại tôi mệt đến xỉu. Buổi sáng bảy giờ thì gọi tôi dậy ăn sáng, sau đó hắn đi làm còn tôi lăn ra ngủ tiếp.

Hôm nay hắn không đi làm, nhưng một mực ở nhà khiến tôi không ngủ nướng buổi sáng được nên kết quả là bây giờ mở mắt không lên.

Đồng hồ sinh học của tôi hoạt dộng nhiều năm như vậy đột nhiên bị người ta phá hủy, thiệt là mệt muốn chết nha.

Ngủ đi, ngủ đi, lo lắng hắn nhiều làm gì, nếu không ngủ tôi sẽ chết thật đấy.

“Vô Quý, Vô Quý?” Cảm giác có người vỗ nhè nhẹ lên mặt tôi, tôi mở nửa con mắt nhìn thấy Trần Đường, thật sự muốn lờ hắn đi nên tôi nhắm mắt định ngủ tiếp. Nhưng lúc này âm thanh ma nữ quen thuộc vang lên: “Tiểu Đường Đường, anh không cần để ý đến anh ta, anh ta mà ngủ không đủ giấc sẽ hóa heo đấy.”

Này thanh âm, từ khi nó sinh ra tôi đã biết, chính là Diệp Vô Hạ.

Tôi vẫn tin tưởng rằng ba má tôi không có tài năng đặt tên con cái, ít nhất là hai tên mà cụ đặt cho hai anh em đều thất bại. Như tôi gọi là Vô Quý (không hổ thẹn), nhưng tôi thường hay làm vài chuyện đáng hổ thẹn hoặc làm chút chuyện xấu hổ với người khác, căn bản là không hề giống tên Vô Quý. Ví như người đàn bà đá tôi mấy năm trước, đến bây giờ tôi vẫn nhớ mãi không quên, thường thường hối hận vì sao năm đó không đoạt căn hộ ba má để lại cho em gái rồi cùng cô ta kết hôn.

Mà tên Vô Hạ (không rảnh rỗi) của em gái tôi lại là thất bại trong thất bại, từ nhỏ nó đã bị chiều đến hư hỏng, cá tính còn mạnh mẽ hơn cả đàn ông. Sau đó bị một loại truyện gọi là đam mỹ làm cho suy bại thành hủ nữ, sau đó tìm đủ mọi cách đẩy tôi cho đàn ông.

Mới đầu nó còn nhát, làm việc cũng kín đáo nên tôi không phát hiện. Mãi cho đến khi tôi bị bạn gái đá vì lý do không có nhà thì nó bắt đầu dồn tổng lực lôi kéo tôi vào đam mỹ khiến tôi biến thành lưỡng tính. Bây giờ còn đem Trần Đường giao cho tôi, có lẽ nó không chịu được tôi là lưỡng mà phải là gay nó mới chịu?

Thôi đành vậy, tôi có một đứa em gái như vậy thật đúng là phước đức quá mà.

13. Chương 13: Em Gái Tôi Là Trùm Lừa Đảo

Tôi nằm trên giường giả vờ ngủ nhưng tiềm thức vẫn dựng thẳng lỗ tai lên nghe lén, mặc dù hai người bọn họ đi đến phòng khách nhỏ cạnh bên nhưng không đóng sát cửa. Ngày xưa nơi ấy là phòng bếp sau này được tôi sửa lại thành phòng khách nên vừa vặn sát bên phòng ngủ tôi đang nằm, bọn họ nói chuyện tôi nghe không xót chữ nào.

Sau này khi tôi cẩn thận ngẫm lại, nếu em gái tôi muốn nói chuyện riêng đã có thể hẹn hắn ra ngoài, cho nên kết luận là: hai người bọn họ cố tình để cho tôi nghe lén.

Nghe khoảng mười lắm phút, đến khúc Diệp Vô Hạ thuyết phục hắn rằng mọi chuyện đã tiến triển tốt đẹp rồi.

Trần Đường là con trai của một chủ võ đường, hắn là anh cả, bên dưới còn hai em trai một em gái. Bởi vì mẹ mất sớm nên từ nhỏ hắn tự tay chăm sóc đàn em, còn được cha đào tạo thành nam tử hán, luyện võ từ nhỏ, cho dù đau đớn cách mấy đều âm thầm chịu đựng. Hai mươi mấy năm trôi qua, mỗi ngày đều sống như vậy tạo thành áp lực rất lớn với hắn. Tại sao một mình hắn phải gánh vác tất cả, hắn cũng muốn có người yêu thương đến an ủi hắn, quan tâm hắn…

Hắn từng quen mấy người bạn gái nhưng không thể sinh ra chút ham muốn nào. Vì vậy hắn tìm đến bác sĩ tâm lý —— em gái tôi.

Thì ra chân tướng đơn giản như vậy, chỉ cần gặp được em gái tôi thì sẽ một đi không trở lại.

Từng có một người phụ nữ đã kết hôn nhưng chồng cô ta có bồ nhí, cô ta uất ức tìm đến em gái tôi, dưới sự lừa gạt của nó cô ta đã quyến rũ cô bồ nhí, của hai cùng chơi les.

Từng có một người đàn ông thích phụ nữ nhưng bị em gái tôi lừa gạt thành song (chính là tôi).

Từng có một tiểu thụ, yêu một người thẳng nam đã có bạn gái, cuối cùng bọn họ chơi 3P.

…

Diệp Vô Hạ, nó là một đứa lừa đảo thâm niên.

Sau đó bọn họ nói gì tôi không nghe rõ vì thật sự là tôi quá buồn ngủ, giả bộ ngủ hóa ra ngủ thật.

Khi tôi tỉnh thì cơm tối đã làm xong, khi tôi ra ngoài dùng cơm mới biết Diệp Vô Hạ về lâu rồi, Trần Đường không nói gì, biểu hiện như thể em tôi chưa từng đến đây.

Ăn xong bữa tối mỹ vị, tôi mới sực nhớ là tôi chỉ mới vừa ăn trưa, cứ như vầy tôi sẽ hóa heo thật. Mới một tuần chưa có béo ra nhưng cứ đà này thì tháng sau tôi lăn mất không chừng?

Không đúng, ăn cơm xong là phải vận động, mặc dù chỉ là vận động trên giường nhưng tiêu hao rất nhiều năng lượng đó nha. Sau đó tôi còn bi quan nghĩ rằng, có phải mỗi ngày Trần Đường bón cho tôi ăn no rồi buổi tối làm thịt tôi không?

Được rồi, có lẽ là tôi ngậm máu phun người nhưng kỳ thật mỗi ngày một lần thì tôi chịu được.

Cơm nước xong tôi mở máy tính, tải hình tôi chụp trong máy ảnh vào, tìm mấy tấm hình đẹp rồi in ra, treo lên làm tranh.

Sau đó tôi lướt net một hồi thì trang web tâm sự chị tri âm của em gái tôi hiện lên, bây giờ tôi mới phát hiện thì ra đồng chí trên đời này nhiều như vậy.

Nhìn những lời cầu cứu đó, tôi nghĩ phần lớn đều là tiểu thụ. 0 trong giới Gay và Butch trong giới Les đều cùng đường như nhau.

Butch: là những Les mang đặc điểm nam tính. Có thể là trong đầu tóc, trang phục, cách đi đứng nói năng hay sở thích, v.v… Nguồn: LesKing.com.vn

Bây giờ ngẫm lại lời đó rất hợp lý. Bởi vì hình như những người là 1 trong giới Gay và Femme trong Les hấp dẫn người khác phái, cho nên những người này thường là song. Nói như vậy… Tôi cũng thuộc trường hợp này. Là song, nói cách khác, ngày nào đó tôi kết hôn với phụ nữ là chuyện bình thường. Nhưng còn Trần Đường… Hắn lớn lên nam tính như vậy lại chỉ thích bị đâm, nếu như hắn muốn tìm phụ nữ chẳng lẽ phải có một cây đâm vào hoa cúc phía sau thì hắn mới có thể hưng phấn?

Femme hay Lipstick Les là những Les nữ tính. Họ thích váy áo, giày dép, thích trang điểm và vô số đặc điểm, sở thích con gái khác. Nguồn: LesKing.com.vn

Vừa nghĩ hoa cúc của Trần Đường bị cây khác cắm cùng tay ôm phụ nữ khác mà tôi lạnh cả người. Trần Đường cứ ở với tôi như vậy thật là hợp đi… Chờ một chút, tôi vừa nghĩ cái gì?? Thói suy nghĩ vẩn vơ mấy ngày nay hình như càng ngày càng nhiêm trọng à nha, nghe nói một ngày có đến những năm nghìn suy nghĩ lướt qua trong đầu, không biết là thật hay không nữa. Nếu như là thật, gần đây mỗi ngày tôi đều có ít nhất ba nghìn suy nghĩ về Trần Đường đấy.

Trong lúc tôi miên man suy nghĩ thì Trần Đường im lặng đi đến, mang cho tôi một ly cà phê nóng rồi ra ngoài xem TV. Trần Đường chăm sóc người khác thật là chu đáo nếu hắn là nữ thì nhất định hắn là một người vợ tốt.

Mười giờ Trần Đường tắm xong, bước ra khỏi phòng tắm còn mang theo một làn hơi nước, bảo tôi đi tắm. Trên người hắn chỉ vắt một cái khăn con bên hông, dáng thật là đẹp. Mặc dù cơ thể hắn vạm vỡ nhưng không phải kiểu cơ bắp cuồn cuộn như vận động viên thể hình, mà là cân đối đầy đặn như người mẫu. Nhớ hồi bé tôi xem phim võ thuật, tôi đều ao ước luyện tập để có dáng người như vậy nhưng đáng tiếc là tôi đã thất bại. Bây giờ người có dáng vẻ mà tôi khao khát đứng trước mặt tôi, thật sự là khiến tôi chỉ có một suy nghĩ đè hắn ra.

Dừng dừng dừng, mình lại suy nghĩ bậy bạ gì? Đi tắm phải đi tắm, tối hôm qua bị người ta chà đạp đến nửa đêm mà tôi còn muốn làm nữa hay sao? Lòng thì rất muốn nhưng sức lực không đủ a~

Khi phòng vào tắm, tôi nhìn thấy một thứ kỳ lạ, tôi cầm lên xem hồi lâu không biết là thứ gì. Nhưng chờ đến khi tôi biết đó là gì thì tôi 囧 rất lâu. Trời ạ, đây là dụng cụ súc ruột trong truyền thuyết đây sao?

Hình như trước đây nhà tôi không có thứ này à nha, sao bây giờ lại xuất hiện ở đây…

Tua lại ký ức… Buổi sáng tôi giận dỗi nói hắn: “Lần nào anh cũng vừa nhấc cái mông lên là ngồi xuống liền, tôi còn sợ anh không rửa sạch mông trước, làm tôi dính đầy *** ấy chứ!”

Vì vậy nên mới có thứ này? Hay là em gái tôi hôm nay cầm đến? Hắn vừa dùng qua thứ này?

Em ơi là em ơi, sao em làm ra loại tội nghiệt đến dường này, biến một thanh niên trai tráng thành thụ, rồi còn hướng dẫn hắn tự súc ruột mình??

Em quả thật là trùm lừa đảo mà.

14. Chương 14: Đêm Điên Cuồng

Tôi đứng trong phòng tắm nhìn dụng cụ súc ruột 囧 một hồi rất lâu, toàn thân mồ hôi nhễ nhại. Nghĩ đến trong phòng có một tiểu thụ hợp khẩu vị của mình vừa mới rửa sạch PP nằm trên giường chờ tôi, máu trong người sôi sục cả lên. Tưởng tượng lát nữa tắm xong nhào lên người hắn, vuốt ve thân thể cường tráng, để cặp chân dài trên vai, sau đó trực tiếp cắm vào hoa cúc vừa được khai phá.

Chờ một chút, bao lâu rồi tôi chưa nhiệt tình như vậy, chỉ vừa nghĩ đến hình ảnh đó, thằng em phía dưới bắt đầu ngo ngoe ngóc đầu rồi. Tôi cũng không ngờ thằng em này hôm qua bị đè ép như vậy mà hôm nay hưng phấn phơi phới như thế. Lập tức mở vòi sen tắm rửa sạch sẽ, đợi lát nữa còn phải đi chiến đấu đấy, tôi không thể lãng phí sức lực trong phòng tắm này.

Những hình ảnh nóng bỏng trong đầu rõ ràng có ảnh hưởng rất lớn đến thằng em nhà tôi, trông nó hoạt bát kinh khủng cho dù tôi chưa đụng đến đã chào cờ thẳng tắp chờ tấn công rồi.

Tôi dùng tay xoa đầu thằng nhỏ, hình như nó mạnh mẽ hơn bình thường rất nhiều. Cảm giác này làm tôi nhớ đền lần đầu tiên em gái tôi tìm cho tôi một tiểu thụ, đó là lần đầu tiên tôi gần gũi đàn ông. Khi đó nhìn tiểu thụ yểu điệu đó tôi không cương nổi, sau đó trốn trong phòng tắm vờ tắm rửa nhưng lén uống một viên thuốc màu xanh dương. Thuốc Viagra đó có công dụng tăng tinh thần cho cậu em héo rũ. Thật sự là công hiệu, sau khi tôi uống xong quả nhiên sung sướng hưởng hoa cúc đầu tiên trong đời.

Chuyện đó qua đi, tôi chậm rãi phân tích thì loại thụ ẻo lả và phụ nữ không khác nhau là mấy, chỉ là tiến vào khác chỗ thôi. Vì vậy sau này tôi dẹp bỏ được khúc mắc, không phải dùng thuốc đó nữa.

Nhưng bây giờ tôi có lại cảm giác hưng phấn lần đầu tiên năm đó, kỳ thật tôi rất mong chờ cuộc ân ái này.

Không đúng… Em gái tôi đã đến, mang theo dụng cụ súc ruột này, Trần Đường còn mang cà phê cho tôi…

Tôi tắm qua loa cho xong, nhảy bổ vào phòng ngủ.

Trần Đường đắp chăn ngồi trên giường xem sách nấu ăn, nhìn tôi hối hả chạy vào, liền xốc chăn lên, quả nhiên bên dưới trần trụi. Đúng thật là có âm mưu mà, nếu không sao lại trùng hợp như vậy?

Tôi phóng lên giường, cưỡi ngang người hắn hỏi: “Anh cho tôi uống Viagra?”

Hắn nhìn tôi ngạc nhiên hỏi lại: “Sao anh lại biết?”

Tôi biết Trần Đường là một thanh niên đơn thuần, vừa hỏi là khai ngay. Nói như vậy người bày kế cho hắn chuốc thuốc tôi không ai khác chính là con em gái quý hóa nhà tôi.

Tôi thấy thằng nhỏ của tôi căng cứng đến đau đớn, nếu tôi đâm thẳng vào giường có thể làm giường thủng một lỗ không?

“Anh cho bao nhiêu viên?”Trước kia tôi từng uống nhưng lúc đó không mãnh liệt như hiện tại, có thể thấy tôi uống không chỉ một viên.

“Ưm… Hình như là ba viên, Chúng ta không phải vẫn làm ba lần một đêm sao? Mỗi lần một viên.”

Tôi muốn hộc máu luôn, trời ạ, mỗi lần một viên? Một lần không phải tính như vậy đâu a.

Người bình thường chỉ cần nửa viên là đủ rồi, anh cho đến những ba viên. Anh cho là thứ này là đường vo viên hay sao, tôi muốn chết, bị trúng thuốc liều cao như vậy dù không chết do sốc thuốc cũng chết do tinh tẫn.

Sau đó không phát sinh chuyện ân ái điên cuồng gì vì hắn cho thuốc quá liều, tôi bị phản ứng phụ, đầu đau đến ngất đi.

Đến khi tôi tỉnh lại phát hiện mình đang nằm trong bệnh viện. Bác sĩ và y tá ai đi ngang nhìn tôi cũng cười kì quái. Tôi thật hận không thể đau đến ngất đi lần nữa, vừa nghĩ đến việc dùng Viagra quá liều đến nhập viện thì chỉ muốn đập đầu vào đậu hủ chết cho rồi. Thật không biết sau khi tôi ngất xỉu thì Trần Đường mang tôi đến bệnh viện như thế nào, nếu như lúc đó tôi trần như nhộng còn có một cột trụ dựng thẳng lên trời, tôi tin chắc bác sĩ và y tá đã đặt nickname cho tôi là “Gay chơi Viagra” rồi.

Tiếng bước chân chậm rãi lại gần giường bệnh của tôi, một âm thanh truyền đến: “Y tá vừa báo là anh tỉnh rồi, đừng giả bộ bất tỉnh nữa.”

Âm thanh này không ai khác chính là con em gái trùm lừa đảo của tôi. Tôi mở mắt, biết chắc chính là nó, chỉ là khuôn mặt nó bây giờ có màu xanh dương, vì vậy khuôn mặt xinh đẹp bình thường của nó không khác gì Avatar. Trước kia khi dùng Viagra tôi có xem hướng dẫn sử dụng, cũng biết đây là tác dụng phụ của nó, một thời gian sẽ hết nên không kinh hãi lắm.

Chỉ là đầu sỏ hại cuộc đời tôi còn đứng đó cười rất thỏa mãn, tôi cảm thấy rất rất bực: “Trần Đường đâu, anh ta đi đâu rồi?”

“Ha ha, vừa tỉnh câu đầu tiên đã hỏi Trần Đường nhà mình rồi, không quan tâm đến em.”

Tôi nghiến răng nghiến lợi ân cần hỏi thăm nó: “Em là bác sĩ kiểu gì vậy hả? Giấy phép vứt đi à. Sao để Trần Đường chuốc thuốc quá liều như vậy? Thiếu chút nữa đau đầu chết anh mày rồi.”

Trên mặt nó hiện chút xấu hổ: “Trước đó em có nói với cậu ấy là mỗi lần một viên, ý là mỗi đêm cho anh uống một viên, ai nghĩ anh ấy lại hiểu là một hiệp một viên chứ, không phải lỗi của em.”

“Còn lý sự… Trần Đường đâu?”

“Anh ấy hả, về nhà nấu cháo cho anh rồi. Có bạn gái ở đây chăm sóc anh còn đòi hỏi người khác hả, anh yêu.” Em gái tôi lại giở giọng trêu chọc tôi.

“Diệp Vô Hạ, em phải nhớ cho kỹ, chúng ta là anh em ruột cùng cha cùng mẹ đó.” Tôi dùng ánh mắt mà tôi cho là hung ác nhất trừng nó.

Sau đó nghe Diêp Vô Hạ kể lại mới biết khi tôi ngất xỉu, Trần Đường gọi cho em gái tôi hỏi nó xem nên làm sao. Nó bảo Trần Đường mặc quần áo cho tôi, sau đó đón xe đưa tôi đến bệnh viện rồi gặp nó ở cổng, hai người đưa tôi đến phòng cấp cứu. Nó giả mạo thành bạn gái tôi, nói là chúng tôi chơi trò tình thú nhưng tôi không cẩn thận dùng quá liều.

Mặc dù khi chơi trò tình thú với bạn gái mà uống Viagra rất đáng xấu hổ nhưng dẫu sao cũng khá hơn là bị bạn trai chuốc thuốc quá liều. Nếu thật sự là lý do sau chắc là nhật báo sáng sớm mai sẽ đăng tin giật gân này quá, tôi sẽ bị tầng tầng lớp lớp phóng viên vây quanh, người người vây xem.

Nằm bệnh viện thật sự rất khó chịu nên khi đầu vừa đỡ đau là tôi la hét đòi xuất viện. Vì ca của tôi không nguy hiểm nên bác sĩ gọi Diệp Vô Hạ mắng một trận rồi bảo tôi chú ý này nọ, sau đó đồng ý cho tôi xuất viện. Vừa đến cổng thì gặp Trần Đường vừa tới, trên đường về Diệp Vô Hạ vẻ mặt khổ sở trách mắng Trần Đường, kể lể nó bị bác sĩ mắng ra sao. Trần Đường một bên nhìn sắc mặt tôi, một bên xấu hổ xin lỗi Diêp Vô Hạ.

Sau vụ đó, hai ngày liên tiếp tôi nhìn tất cả hoa trong vườn đều là màu xanh dương, cũng may vài ngày sau thì tác dụng phụ cũng hết. Nếu như không phân biệt được xanh lá và xanh dương thì làm sao vẽ tranh được đây? Không lẽ tôi sẽ trở thành kỳ nhân vẽ lá cây màu xanh dương.

Xem ra, sự điên cuồng nào cũng có cái giá phải trả cả.

15. Chương 15: Tư Tưởng Đam Mỹ Nguy Hiểm Nhất Thế Giới

Một tuần sau khi tôi xuất viện, tôi trở về cuộc sống thường ngày, Trần Đường đóng trọn vẹn vai Osin chăm chỉ cho tôi. Mặc dù tác dụng phụ của Viagra chưa tiêu trừ nhưng mỗi ngày được hầu hạ tận răng thế này quả thật khiến tôi sắp biến thành sâu gạo luôn rồi.

Vụ ngộ độc Viagra làm tôi đau đầu ròng rã vài ngày, hai mắt đều nhìn mọi người ra thổ dân Avatar. Vì vậy sau khi tôi xuất viện, Trần Đường cũng không đi đâu, thường xuyên ở nhà chăm sóc tôi. Hằng ngày thuốc men món bổ dâng lên ngập miệng, tôi có cảm giác mình giống như bà đẻ trong tháng, bụng phẳng của tôi cũng sắp tròn vênh ra rồi.

Cũng may Trần Đường là huấn luyện viên trong võ đường gia đình mình nên dù có vắng mặt một thời gian cũng không sao, ít ra ba hắn cũng không đuổi hắn ra khỏi nhà.

Trong thời gian rảnh rỗi tôi lên mạng tra cứu tìm thông tin về Trần Đường, có thể là do tên của hắn rất phổ biến nên tìm được những mấy nghìn trang kết quả. Vì vậy tôi sửa từ khóa lại thành ‘Trần Đường võ thuận’, kết quả là tìm được một chút tin về hắn. Bây giờ tôi mới biết người đàn ông chuyên lo việc nhà cửa bếp núc cho tôi đã từng tham gia rất nhiều giải đấu võ thuật, mà đạt được nhiều thành tích xuất sắc nữa chứ.

Nhưng để lại hậu quả cũng không ít, trên người hắn có rất nhiều vết sẹo, trước kia tôi còn không biết đã xảy ra chuyện gì nhưng bây giờ xem tin tức online, hóa ra đó là vết thương khi đấu giải. Xem ra số hắn cũng khổ, từ nhỏ đã phải chăm sóc em trai em gái, còn bị ông bố đánh tới đánh lui, nếu như bố hắn không phải là võ thuật gia thì luyện võ thời thơ ấu của hắn có thể viết thành nhật ký tuổi thơ bị ngược đãi rồi.

Khó trách lần đầu tiên của tôi làm đến chỗ ấy của hắn rách ra mà còn bước đi được, nguyên nhân là do rèn luyện từ thuở bé… Không đúng, hoa cúc sao có thể luyện công phu thiên hạ vô địch được.

Sau khi tôi xuất viện, em gái tôi khi rảnh rỗi đều ghé sang chơi, nó không bày mưu tính kế, đứng sau hậu trường giật dây Trần Đường nữa. Xem ra vụ Viagra cũng làm nó một phen hú vía. Hơn nữa từ sau khi thưởng thức được thức ăn Trần Đường nấu thì xem ra có kế hoạch làm ổ ở nhà tôi luôn rồi.

Khi tôi đuổi nó đi thì nó cố sức níu kéo bằng cách kể cho tôi nghe về chiêu trò của nó dùng với Trần Đường, quá trình nó đã làm như thế nào để đưa con sơn dương lạc đường này về lại chính đạo (?). Trần Đường trong quá khứ chỉ là không có hứng thú nhiều lắm với phụ nữ, không có cảm giác muốn gần gũi ân ái lám với người khác phái. Nếu như bác sĩ tâm lý chân chính ai ai cũng sẽ như nhau cho hắn lời khuyên đúng đắn, viết toa thuốc cho hắn vài viên Viagra rồi đá hắn về thử lại với bạn gái. Nhưng xui xẻo là hắn gặp phải em gái tôi.

Sau khi em gái tôi nghe hắn khai bệnh xong liền kiên định phán một câu xanh rờn: “Sở dĩ cậu không ham muốn tình dục với phụ nữ là bởi vì —— cậu thích đàn ông.”

Nó xúi Trần Đường đi ngâm mình trong suối nước nóng chuyên dành cho Gay, kết quả hại Trần Đường bị một đám tiểu 0 đeo bám đến hoảng sợ bỏ trốn. Sau đó nó đổi chiến thuật lại thành đi tắm tại nơi dành cho cả nam lẫn nữ, tùy cơ ứng biến, tự do phát huy. Nhưng thân thể Trần Đường săn chắc quá đẹp thu hút không biết bao nhiêu kẻ đói khát, sau đó hắn cũng bị hù đến chạy mất. Kết quả khi đi qua con hẻm nhỏ vừa khóa bắt gặp tôi đang XXOO một tiểu thụ ẻo lả. Hắn có nói với em gái tôi rằng hắn vừa nhìn thấy cảnh thật việc thật hai người đàn ông đang XX, em gái tôi dùng lý lẽ giết người không gươm đao của nó thôi miên Trần Đường rằng nếu thích thì phải tiếp cận, sau đó nghĩ ra biện pháp ép đối phương làm chuyện kia, làm xong rồi thì người đó thuộc về mình.

Nhưng có một điều em gái tôi sai lầm chính là nó nghĩ Trần Đường là công, luật bất thành văn trong đam mỹ từ trước đến nay đều là công nhìn thấy vẻ mặt mê đắm của tiểu thụ khi XXOO rồi nảy sinh ý định ép tiểu thụ XXOO, kết cục viên mãn thành đôi thành cặp sao.

Vì vậy nó chỉ đạo Trần Đường đến quán bar tấn công tôi. Khi tấn công thất bại thì Trần Đường có gọi điện cho em gái tôi báo cáo tình hình, em gái tôi mách nước rằng nếu không làm thì thôi, đã làm phải làm đến cùng, đánh ngất đối phương rồi tha đi.

Sau khi tôi bị đánh bất tỉnh thì chính em gái tôi là người hướng dẫn Trần Đường thuê phòng khác sạn, thậm chí khi tôi mê mang thì nó có đến tận hiện trường để chỉ đạo. Đến khi nó nhìn thấy người đàn ông bị Trần Đường bắt đi chính là tôi thì mặt nó đen hơn phân nửa. Nhưng cuối cùng nó vì đam mỹ mà bán anh trai ruột.

Giải thích rõ từ đầu như vậy nên có nhiều khúc mắc được giải đáp, giống như vì sao lần đầu vừa gặp đã bắt cóc và chơi trò cưỡng hiếp tôi, cái này tuyệt đối chính là con em gái tôi chỉ đây mà, bởi vì câu cửa miệng của nó chính là: “Tình yêu của 2 người đàn ông chính là tình dục, làm qua một lần là thành chánh quả rồi.”

Khi đó tôi có cảm giác hình như vừa nuốt phải thứ gì, cũng chính là do em gái tôi sợ tôi không cương nổi nên thừa dịp Trần Đường đi tắm đã chuốc thuốc tôi.

Tôi đã nói mà, trong miệng có vị gì là lạ, nhưng chính vì vậy mà dưới kỹ thuật tệ lậu đó mà tôi còn hưng phấn làm đến những ba hiệp. Không đúng, sau khi Trần Đường dọn đến ở chung hình như tôi không dùng qua thuốc à nha, nhưng sao đêm nào cũng có thể bị hắn ép đến bắn vài phát cơ chứ? Chẳng lẽ tôi đang rong thời kỳ xung mãn bộc phát, hay là tôi tự nhiên giống như tiểu công trong đam mỹ đều có thần công bất bại sao?

Ngày nào cũng suy nghĩ miên man nên đầu đau mãi không khỏi.

Ăn no ngủ đủ rồi tôi quyết định đi ra ngoài dạo  phố, Trần Đường đi theo tôi làm bảo tiêu, thật sự thỏa mãn tính hư vinh của tôi. Quả thật hận rằng sao trước mặt không xảy ra vụ giết người, cướp của, đốt nhà này nọ, để tôi có dịp chỉ huy Trần Đường võ nghệ đầy mình xuất chiêu trừ gian diệt ác, diệt bạo an dân, rồi tôi đến gần xem xét hiện trường thảm khốc.

Đáng tiếc tôi đi rảo hết hai ngày rồi, ngoại trừ Trần Đường và tôi mua vài bộ quần áo thì không xảy ra chuyện gì kinh thiên động địa cả. Không nhẽ nơi tôi sống lại thái bình như vậy, sao ngay cả một vụ tí ti cũng không xảy ra? Hay là do tôi không có số đen đi đến đâu có người đến đó chăng?

Đi dạo phố hai ngày, tôi mua vài món đồ dành cho mùa hè như là áo thun, áo sơ-mi, quần lửng và giày xăng-đan, còn mua cho Trần Đường không ít quần áo và giày thể thao.

Trần Đường mua rất nhiều dụng cụ nhà bếp, còn mua thêm một thùng tắm gỗ đặt trong phòng tắm.

Xem ra Trần Đường thật sự là giỏi việc nước đảm việc nhà. Làm sao bây giờ, tôi lại có suy nghĩ nếu hắn là phụ nữ tôi nhất định sẽ kết hôn với hắn.

16. Chương 16: Phòng Tắm Tiên Tình

Phòng tắm của tôi không tính là nhỏ nhưng nó rất trống trải, bên trong chỉ có bồn cầu, máy nước nóng và bồn rửa mặt. Thùng tắm bằng gỗ mà Trần Đường mua trong chuyến dạo phố dễ dàng đặt tại giữa phòng tắm. Chả là Trần Đường sau khi xem xong một cảnh phim cổ trang mỹ nhân tắm trong thùng gỗ liền quyết chí phải sắm một cái. Mặc dù bồn tắm hiện đại không thiếu, nhưng nếu mua khi xây phòng tắm sẽ tốt hơn, bây giờ muốn lắp thì phải tốn công sửa chữa nữa. Mà thùng gỗ thì khác, chỉ cần để trong phòng tắm là xong, còn có thể di chuyển. Mấu chốt chính là… Nó rất sâu, bên trong còn có ghế nhỏ, hoàn toàn có thể chứa được hai người.

Mặc dù thân thể gần đây của tôi không tốt lắm, cùng Trần Đường tắm chung chưa từng xảy ra cuộc đại chiến trong phòng tắm nào, nhưng tôi cũng mút cho hắn. Lúc này tôi mới phát hiện nguyên nhân chân chính vì sao Trần Đường không có ham muốn tình dục với phụ nữ, tôi thầm cảm tạ bản thân mình thật may mắn lượm được bảo vật rồi.

Có thể là từ nhỏ hắn luyện võ nhiều, luyện đến mình đồng da sắt luôn rồi, hoặc là do khi đấu võ chịu thương vô số lần nên phản ứng của nơi phía trước rất chậm. Tôi mút hắn nửa ngày cũng không có bao nhiêu phản ứng nhưng chỉ cần tôi đưa ngón tay tiến vào lỗ nhỏ phía sau, mát-xa tuyến tiền liệt một chút thì rất nhanh hắn có phản ứng.

Loại thể chất này, ưm, quả thật là trời sinh làm tiểu thụ mà.

Tình huống này làm tôi liên tưởng đến lúc trước tôi xem hình trên mạng, những con thú trong vườn thú đến kỳ giao phối sẽ trở nên hung dữ, nếu nhân viên chăm sóc giúp chúng chạm của quý nhất định sẽ bị chúng đá. Phương pháp duy nhất chính là mặc đồ phòng hộ, tiến vào hoa cúc của voi để mát-xa tuyến tiền liệt giúp nó bớt căng thẳng. Nhưng voi quá lớn, những nhân viên đó cơ hồ phải chui cả nửa người vào. Tôi toát mồ hôi lạnh khi xem vô số voi bị bạo cúc như vậy, nhưng chính mình bây giờ cũng đang làm công việc tương tự. Nhưng cảm giác giúp hắn mát-xa tuyến tiền liệt thật là tuyệt.

Có thể do đối phương chính là Trần Đường, chứ nếu đổi lại bảo tôi đi giúp voi thì không có chuyện đó đâu.

Tôi ngâm mình trong làn nước nóng, nhô đầu khỏi mặt nước, Trần Đường đứng trước mặt tôi vừa tầm tôi mút hắn, một tay tôi đùa giỡn hai quả trứng, tay kia luồn vào phía sau mát-xa cho hắn. Nhờ nước nên việc khai thác rất thuận lợi, dễ dàng đưa được bốn ngón tay vào, mỗi lần tôi ấn điểm mẫn cảm kia, tôi có thể cảm nhận được vật nhỏ trong miệng mình nảy lên từng đợt, xem ra hắn rất thích kiểu này.

Mà thằng em tôi cương cứng đến phát đau rồi, tôi đứng lên hôn hắn, bảo hắn xoay người lại. Hắn nói: “Không được, thân thể anh còn chưa hồi phục, nghỉ ngơi thêm một khoảng thời gian nữa đi.”

“Tôi nghỉ ngơi một tuần rồi, không sao đâu.” Tôi trấn an hắn, muốn hắn xoay lưng về phía tôi.

Hắn nhìn tôi một chút, muốn nói gì đó nhưng thôi, quay người lại. Tôi nắm thắt lưng hắn, từ phía sau chậm rãi tiến vào.

Có lẽ là do thay đổi môi trường hoặc có lẽ lần này do chính tôi chủ động hay là do tôi nhịn một tuần rồi. Bất luận là do nguyên nhân gì cũng được, dù sao hôm nay tinh lực vô cùng dồi dào. Tôi ôm thắt lưng đưa đẩy vừa nhanh vừa mạnh, hắn bị đâm đến phải nắm chặt thành thùng gỗ để giữ thăng bằng. Tôi tìm đúng điểm điện giật trong cơ thể hắn, rồi nhắm vào nơi ấy tiến công, một tay còn lưu loát xoa nắn thằng em nhỏ phía trước của hắn, cuối cùng đưa cả hai đến cao trào.

Trong giây phút quyết định ấy, tôi cắn sau gáy hắn, để lại trọn vẹn dấu răng.

Mặc dù có thể ngay lúc đầu tôi không thích hắn nhưng sau khi sống chung với nhau hơn nửa tháng thì cảm giác đã thăng hoa đến độ tôi nghĩ rằng hai đứa chúng tôi quả thật rất xứng đôi. Tôi rất muốn cùng hắn sống những ngày tháng như vầy cho đến một ngày nào đó chia lìa.

Trong khi hai người chúng tôi đắm chìm trong dư vị cao trào. Bỗng nhiên ở cửa phát ra tiếng động làm tôi hoàn hồn. Tôi quay đầu nhìn lại, không ai khác chính là con em gái đứng ở cửa phòng tắm cầm điện thoại di động chụp hình chúng tôi. Chấn động này làm chúng tôi ngây dại một lúc lâu, tôi là người đầu tiên phản ứng gọi Trần Đường: “Nhanh đoạt di động của nó.”

Tôi vốn tưởng rằng cao thủ như Trần Đường vừa nghe tôi nói sẽ lập tức đạp thùng gỗ bay qua giật lấy điện thoại di động, rồi xóa đi mấy tấm hình kia (có lẽ tôi xem phim kiếm hiệp hơn nhiều chăng). Nào ngờ Trần Đường lại với tay lấy khăn bọc chúng tôi lại, sau đó nhìn tôi cười xấu hổ.

Tôi lúc này mới đen mặt phát hiện, hai người chúng tôi đang trong trạng thái nào.

Tôi 囧 chết.

Chuyện tình trong phòng tắm bị em gái tôi chụp được hơn mười tấm hình, còn vui sướng reo hò: “Uyên uyên ôm nhau, Ương đứng bên xem.” Câu danh ngôn nổi tiếng như vậy lại có kết cục thế này.

Chờ nó đi ra rồi hai người chúng tôi mới tách ra, tôi lập tức khoác áo khăn vào đi ra ngoài tìm con nhỏ đó tính sổ. Trần Đường cũng muốn đi ra nhanh nhưng tôi bảo hắn rửa sạch bên trong trước đã, đừng vội. Mặt hắn hồng một chút, sau đó kéo tôi lại cắn lên cổ tôi một phát.

Hắn nói: “Để lại cho anh chút kỷ niệm.”

Hẹp hòi, không phải chỉ là cắn một chút thôi sao, không tự ngẫm lại là những lúc hắn mút cho tôi toàn cắn thằng em tôi đó sao.

Tôi đi ra ngoài, liền tìm ra ngay được con sói đam mỹ phiền toái kia ở phòng vẽ tranh, nó ngồi trên ghế sô pha ôm điện thoại cười ngu dại. Tôi đi đến muốn giật lấy điện thoại nhưng thất bại. Nó nhét điên thoại vào quần nhỏ, thách thức: “Có ngon thì tự lấy đi.”

Giỏi ha, tôi gặp phải lưu manh rồi.

Từ hồi còn nhỏ nó đã có tật xấu thích cất đồ vật vào trong quần hoặc váy, lớn già đầu như vậy rồi cũng không thay đổi.

9 năm trước khi tôi tốt nghiệp nó chỉ mới 15 tuổi, một sự cố ngoài ý muốn cướp đi ba mẹ của chúng tôi. Hai người chỉ để lại cho anh em chúng tôi một căn hộ cũ.

Lúc ấy tôi đã trưởng thành, từ khi còn ở đại học đã bắt đầu bán tranh kiếm tiền. Khi đó hai chúng tôi sống nương tựa lẫn nhau. Nó muốn gì tôi đều tìm mọi cách mua cho nó, vì vậy chiều chuộng nó đến hư hỏng rồi.

Tôi là con trưởng, căn hộ đáng lẽ là phần thừa kế của tôi nhưng tôi sợ nó sau này không có chỗ ở nên để nó đứng tên căn hộ luôn. Thậm chí sau này khi bạn gái tôi bàn bạc về hôn nhân cũng từng đề cập muốn tôi lấy lại căn hộ đó nhưng tôi không đồng ý, cuối cùng dẫn đến chia tay. Nhưng khi đó tôi không trách em gái, mà vay ngân hàng kỳ hạn ba mươi năm để mua căn hộ tôi đang sống.

Không có cách nào khác, bởi vì nó là em gái tôi —— là máu mủ duy nhất trên đời này, tôi không có cách nào không chiều đãi nó. Chỉ có nó, mới thường ghé thăm, chăm sóc ông anh già xui xẻo không biết quan tâm bản thân này. Chỉ có nó, mới dùng hết mọi cách tìm cho tôi một người bạn đồng hành (mặc dù là đàn ông).

Tôi biết chắc không lấy lại hình chụp được rồi, chỉ đành ngồi năn nỉ nó: “Delete ảnh đi mà.”

“Không được, đây là mồ hôi nước mắt em vất vả lắm mới chụp được cảnh nam nam ân ái chân thực mà, em phải online chia sẻ với các chị em khác nữa.”

“…Vậy…Trước lúc chia sẻ có thể làm mờ khuôn mặt bọn anh được không?” Tôi biết nó đã quyết định rồi thì không thay đổi được, tôi chỉ còn nước lui từng bước một.

“Được, nhưng có một điều kiện đó là em muốn ăn thức ăn chị dâu Trần Đường nấu trong vòng một tuần.” Lời này vừa thốt ra, tôi cùng Trần Đường vừa thay đồ đi ra mặt đều đen lại.

Cái gì mà chị dâu Trần Đường chứ? Diệp Vô Hạ, em cũng quá thiên tài rồi.

17. Chương 17: Nữ Tử Tiểu Nhân A

Tôi ngồi trên sô phê đấu võ mồm với em gái, Trần Đường nhìn thức ăn trong tủ lạnh rồi bảo tôi rằng không đủ nên muốn ra ngoài mua thêm, em gái tôi nhanh nhảu xung phong đi cùng. Tôi không thể để hai người bọn họ tiếp xúc thân mật quá như vậy được, nên cuối cùng cũng đành đi theo.

Đến chợ, hai người bàn bạc với nhau muốn mua thức ăn gì, làm món nào, thật tâm đầu ý hợp. Còn tôi thì ngoài ăn ra thì chỉ thấy chúng nó nhìn vẻ ngoài cũng đẹp, thế thôi, còn lại là mù tịt. Hai người một nam cao to vạm vỡ, một nữ xinh xắn thướt tha, đứng bên nhau quả là xứng đôi vừa lứa. Thậm chí bà bán thức ăn còn chào họ: “Ông chủ, bà chủ hôm nay muốn mua gì?”

Đột nhiên tôi cảm thấy có chút xót xa, bởi vì ngay lúc đó không thể hét lớn: “Trần Đường là bạn trai của tôi.”

Mua thức ăn về, Trần Đường đeo tạp dề, tiến vào nhà bếp xử lý chỗ thực phẩm này, em gái tôi cũng vào giúp đỡ. Tôi nhìn qua nhìn lại, thấy không có việc gì cho mình, đành lủi thủi vào phòng vẽ, lôi bức tranh đã ngừng một tuần ra vẽ tiếp.

Đến khi hai người nấu xong thì bức tranh của tôi không khác bản thảo là mấy, nói chung khoảng 3 ngày tôi hoàn tất một bức tranh. Dù sao đó cũng chỉ là tranh trang trí, không phải nghệ thuật cao cấp gì, chỉ cần vừa mắt người xem là được, dù sao vẫn hơn ngồi trong xưởng vẽ nhái lại danh tác của ai đó. Tôi nghĩ điểm khác nhau lớn nhất của tôi và những họa sĩ chép tranh chính là họ không vẽ lại tranh của tôi, chỉ một điều này cũng khiến tôi cảm thấy mình có phong thái nghệ sĩ.

Bàn gấp trong nhà bếp có vẻ nhỏ cho cả ba người ngồi ăn, nên chúng tôi chuyển sang ăn tại bàn trà ở phòng khách. Trước kia không để ý, nhưng trong khoảng thời gian qua cùng Trần Đường ăn ở trong bếp đã dần thành thói quen, nay chuyển sang đây cảm thấy là lạ.

Thói quen quả là một thứ kỳ lạ, có nhiều việc đã làm đi làm lại từ năm này sang năm khác, đột nhiên có một sự thay đổi kéo đến cũng có thể tiếp ứng rất nhanh, nhưng nếu quay ngược lại trở về khi chưa thay đổi thì lại không quen.

Khi dùng cơm, Trần Đường vẫn như bình thường gắp thức ăn cho tôi, còn tôi vẫn tự nhiên ăn hết, làm cho em gái tôi thấy lạ.

Sau khi em gái tôi nhìn thấy cách bọn tôi sống chung liền lên mặt sửa lại chỉ thị, nó chân thành bảo Trần Đường: “Cậu đừng chiều chuộng anh trai tôi, ngoài bản mặt của ảnh ra còn lại rất tệ lậu. Không biết nấu cơm, không biết làm việc nhà, hồi còn nhỏ dù chai dầu ăn ngã, ảnh cũng không cầm lên. Cậu có biết người bạn gái trước đây đá ảnh đã nói gì với tôi không? Cô ả nói: Đẹp trai thì sao? Đẹp trai mà không biết nấu cơm. Làm nghệ thuật thì sao? Ngay cả căn hộ cũng không mua nổi, hồi trước sao nuôi được gia đình?”

Tôi đổ mồ hôi hột a, tôi biết tôi có nhiều khuyết điểm, nhưng em gái à, có cần vạch áo cho người xem lưng như thế không.

“Làm nghệ thuật rất tốt, rất có tài năng, hơn nữa anh ấy có nhà mà.” Trần Đường đỡ lời cho tôi.

Diệp Vô Hạ khinh bỉ đảo mắt, nói: “Để tóc dài là có tài năng nghệ thuật? Nếu như ảnh để râu mặc quần rách cầm cái chén mẻ thì ra đường ăn xin cũng được đấy. Hơn nữa nhà này chưa phải thuộc quyền sở hữu của ảnh đâu, ảnh còn nợ 25 năm tiền mua nhà, trong 25 năm tới bất cứ khi nào không có tiền trả đều có thể bị đá ra đường.”

“…Tôi có chút tiền, tôi có thể trả giúp…” Trần Đường suy nghĩ một lát, nói ra những lời này.

Diệp Vô Hạ nhíu mày nói: “Hai người quen nhau bao lâu mà cậu nói như vậy? Chẳng lẽ cậu tin vào lời dạy vợ chồng đồng lòng tát biển Đông cũng cạn à? Hay một đêm vợ chồng trăm ngày ân nghĩa à? Hay là cậu có quyến luyến người đàn ông đầu tiên của đời mình, vì lần đầu của cậu là cùng với ảnh nên muốn bên ảnh cả đời?”

Trần Đường bị con em gái tôi nói trấn áp một hồi, dần trầm tư không lên tiếng.

Tôi ngồi ở giữa bị bỏ rơi không ai thèm đoái hoài đến, chăm chú nhìn Trần Đường, thấy hắn không phản ứng gì, tôi tức giận trừng con em. Em có ý gì hả? Ban đầu miệng mồm đầy thuật ngữ Đam Mỹ chuyên nghiệp đẩy tôi vào con đường BL. Sau đó còn không ngừng nhồi nhét cho tôi một đám tiểu thụ nữa chứ, lần trước màn bắt cóc tình nhân như truyện Manga ấy của Trần Đường đều là do nó xếp đặt cả.

Bây giờ nó lại châm ngòi ly gián mối quan hệ của chúng tôi, đây là sao hả? Muốn chúng tôi xác định mối quan hệ này thật rõ ràng? Nếu như vậy thì không có cửa cho tôi xen miệng vào.

Kỳ thật trải qua một thời gian ở chung với Trần Đường, tôi trở nên ỷ lại vào hắn rất nhiều phương diện, nhưng sự thật không phải là truyện cổ tích, tình yêu trong đời thường không có kết thúc hạnh phúc mãi mãi về sau như công chúa và hoàng tử trong truyện cổ tích. Thậm chí những cặp vợ chồng thần tiên trong mắt người đời cũng có thể chia tay, những đôi tôi quen trên 50 tuổi đều đã ly hôn, đừng nói đến hai người đàn ông với nhau. Chơi đùa một khoảng thời gian là một chuyện, nhưng hai người sống với nhau lâu dài, yêu thương nhau mãi vốn không có khả năng.

“Tôi… thích anh ấy.” Một hồi lâu sau, Trần Đường nhìn chúng tôi, kiên định nói ra lời này.

Mặc dù đây là lời tôi thích nghe nhưng em gái tôi lại không vui, bắt đầu phản pháo.

“Thích là được sao? Chẳng lẽ hai người có thể kết hôn sinh con sao? Nghe tôi nói này, chi bằng…” Em gái tôi cười rất chi là xảo quyệt, đưa ra một phương pháp: “Chi bằng cậu kết hôn với tôi, ba chúng ta ở chung, vậy là giải quyết hết mâu thuẫn rồi sao?”

“Không được!”

“Được nha.”

Trần Đường và tôi đồng thanh trả lời quan điểm của mình về kế hoạch kia, nhưng đáp án lại hoàn toàn ngược nhau. Người nói không được là Trần Đường, còn người chấp thuận là tôi. Hắn nghe câu trả lời của tôi xong thì tức giận đứng dậy đập bàn, nhìn chằm chằm tôi.

Tôi vừa thấy hắn vỗ cái bàn đã hoảng hết cả hồn, hôm nay hắn nấu tổng cộng năm món cộng một canh, chính là món tôi thích ăn nhất – canh cá, tôi còn chưa ăn xong nha. Lần đầu tiên, cơ thể theo kịp tốc độ tư duy, hai tay bưng tô canh cá lên.

“Ầm” một tiếng, bàn trà dùng để ăn cơm nát bét, trên mặt Trần Đường hiện ra chút xấu hổ, trên mặt em gái tôi hiện vẻ kinh hoàng, còn mặt tôi thì đầy vẻ hoan hỉ —— vì may mắn bảo vệ được tô canh cá bình an vô sự.

Sau đó chúng tôi chuyển sang bàn nhỏ ngoài sân tiếp tục dùng cơm, nhưng thức ăn bây giở chỉ còn mỗi món canh cá mà thôi. Thức ăn ít không nói, ba người ngồi dùng cơm sắc mặt đều kém, vất vả lắm ăn xong bữa cơm này, tôi mới phát hiện tô canh cá vẫn còn y nguyên chưa ai đụng đến.

Cơm nước xong xuôi, em gái tôi thì thầm bên tai tôi: “Anh hai, Tiểu Đường Đường nhà anh thật kinh khủng, anh nhớ bảo trọng nha.”

Chờ nó về rồi tôi mới ngộ ra rằng nó vừa gây chuyện xong liền bỏ trốn, để lại mình tôi ở chỗ này dọn dẹp một mình. Tôi nghĩ mà sầu, tí nữa làm sao vuốt được cơn giận này của Trần Đường đây.

Lúc Diệp Vô Hạ bàn kế hoạch kết hôn xong ba người ở chung, đầu tôi nóng lên, tự nhiên nghĩ đó là một ý hay. Nhưng bây giờ cẩn thận nghĩ lại, để tình nhân của mình kết hôn với người khác, tình cảnh này với những kẻ phụ bạc trong phim truyền hình có gì khác nhau đâu.

Diệp Vô Hạ, mày đào cho anh mày một hố quá to mà.

18. Chương 18: Cuộc Sống Hạnh Phúc Của Chúng Tôi

Ngày đó sau khi em gái tôi ra về, tôi giải thích với Trần Đường một hồi lâu, may mắn là nhận được phản ứng rất tốt. Có lẽ Trần Đường thuộc loại dùng cơ bắp nhiều hơn là não, hoặc có lẽ hắn là dạng người đã quyết định sẽ không hối hận, dù sao hắn đã chấp nhận tôi rồi.

Mặc dù ban đầu tôi không quen với tình cảm Trần Đường dành cho mình nhưng cẩn thận ngẫm lại, tôi cũng có ý muốn cùng hắn chơi đùa cho đến khi hắn từ bỏ mới thôi. Dù sao ba mẹ tôi đều đã mất sớm, không có ai hối thúc tôi kết hôn. Nhà hắn còn hai em trai và một em gái, không sợ việc nối dõi tông đường, cùng lắm thì ba hắn đến đây một chưởng đánh chết tôi, dù sao trong xã hội hiện đại ngày nay tìm được một người tốt như Trần Đường quả là rất hiếm.

Tôi quyết định ở bên cạnh hắn, cho dù tương lai Trần Đường nhiệt huyết dâng lên muốn bạo cúc tôi thì tôi cũng chấp nhận.

Ngay buổi tối hôm đó, tôi cùng hắn cam kết mấy điều khoản công bằng:

1. Anh không được ra ngoài lăng nhăng. (Việc này, cũng tốt, đỡ phải dính HIV)

2. Phải tập thương yêu hắn. (Ừ ừ, nhất định sẽ tập)

3. Ăn cơm xong phải phụ rửa chén. (Tôi sẽ cố hết sức không làm vỡ chén)

4. Mỗi ngày đều phải cùng nhau tắm (Chỉ cần không phải lần nào cũng làm trong phòng tắm, thì Ok. Nếu như lúc đang làm mà con em gái tôi tiến vào, cam đoan sẽ có ngày tôi mắc chứng lãnh cảm trong nhà tắm)

5. Vẽ tranh chân dung hắn. (Này khó à nha, tôi chỉ vẽ tranh tĩnh vật, không vẽ tranh chân dung, nhưng nếu hắn muốn thì tôi sẽ thử xem sao)

Ngược lại, hắn cũng đáp ứng những điều kiện tôi đưa ra:

1. Không được quên nấu cơm cho tôi. (Điều này không thành vấn đề, cơ hồ mỗi ngày hắn đều nấu cơm cho tôi mà)

2. Không được đe dọa tôi. (Điều này hơi khó nhưng hắn hức hắn sẽ cố gắng)

3. Không được đập vỡ đồ đạc trong nhà. (Cài này… Đôi khi kích động không kiềm chế được sức lực, hắn sẽ chú ý)

4. Khi tôi bảo ‘Không’ thì không được ép buộc tôi. (Điều này không được, nhưng hắn nói nếu như tôi muốn ép buộc hắn thì được, tôi cảm thấy trường hợp này khó xảy ra à nha)

5. Không được chuốc thuốc tôi nữa. (Điều này hắn đồng ý ngay)

Cứ như vậy, quan hệ “bạn cùng phòng” của chúng tôi chính thức chấm dứt, bắt đầu cuộc sống đôi lứa chính thức bắt đầu. Vì thế, chúng tôi còn đặc biệt đi du lịch biển Nam 3 ngày. Trong 3 ngày này… Thật là tuyệt, kỹ thuật bơi lội của hắn rất tốt, còn tôi thì hoàn toàn ngược lại, không chịu xuống nước.

Ở chung được 1 tháng, tôi dẫn hắn đến phòng triển lãm bán tranh của tôi, bất ngờ phát hiện bức tranh vẽ hỏng lần nọ lại bán được giá cao, bạn tôi còn bảo tôi nên vẽ nhiều tranh trừu tượng. Tôi đổ mồ hôi hột, tại sao bức tranh vẽ hỏng lại được yêu thích thế nhỉ, phải chăng vì không ai hiểu sao? Hay là năm nay lại có trào lưu thịnh hành phong cách Picasso? Khó trách những người vẽ tranh như Picasso lại có khả năng trở thành họa sĩ.

Đột nhiên, tôi hối hận với quyết định ngày xưa đã chọn theo học chuyên về trường phái ấn tượng chỉ vì tôi thích Monet.

Sau khi về, tôi nhờ Trần Đường mang hết những bức tranh hỏng mà tôi “chưng cất” nhiều năm nay ra đưa hết cho bạn tôi. Mặc dù có vài bức tranh bạn tôi vứt sọc rác nhưng có vài bức được đáng giá cao, giúp tôi rủng rỉnh về tài chính. Không lẽ người ta thích những bức tranh vẽ hỏng hoặc bức tranh chưa hoàn tất sao? Chẳng lẽ năm nay lưu hành mốt dang dở? Hay là tôi chả có chút năng khiếu gì về trường phái ấn tượng?

Tôi suy tư một thời gian rồi đưa ra quyết định —— Tôi muốn thay đổi phong cách!

Tôi thực hiện yêu cầu của Trần Đường, vẽ một bức tranh chân dung hắn, khỏa thân.

Mới đầu Trần Đường không chịu, nhưng tôi chụp ảnh hắn, còn thường vẽ kí họa.

Người chuyên vẽ tĩnh vật như tôi chuyển sang vẽ người nên cảm thấy không quen tay, nhưng tôi là ai cơ chứ, tôi được đào tạo mỹ thuật chính quy, đã hoạt động trong ngành 10 năm, là người kiếm cơm bằng việc vẽ tranh. Hơn nữa, dáng người Trần Đường rất đẹp, giống như tượng David ngày xưa tôi vẽ thường vẽ ở trường. Vì vậy, không có chuyện tôi không vẽ được.

Đến khi toàn bộ bức tranh của tôi ở phòng tranh của thằng bạn được bán hết, tôi mới sực nhớ ra rằng hơn nửa năm nay tôi chưa đưa thêm cho cậu ta bức nào, vì vậy cậu ta đích thân đến nhà tôi lấy tranh. Kết quả khi cậu ta vào phòng vẽ tranh chỉ thấy la liệt tranh và tranh với cùng một chủ đề, đó chính là tranh tôi vẽ Trần Đường. Mặc dù còn những chi tiết nhỏ chưa vẽ xong nhưng tổng thể đã khái quát được hết rồi.

Trong tranh hắn mặc võ phục, đánh quyền trong vườn hoa. Ánh mặt trời chiếu sáng khu vườn, xuyên qua kẽ lá tạo những vệt lốm đốm trên nền đất, làm Trần Đường trông như diễn viên. Nhưng thần thái thư thả mà chuyên tâm cùng ánh mắt trầm ổn mà sắc bén lại làm cho người khác cảm nhận được một cỗ khí thế.

Vốn dĩ tôi muốn vẽ tranh khỏa thân, nhưng hắn nhất định không đồng ý, nhưng sau đó tôi ngẫm lại, lỡ khi tôi vẽ hắn khỏa thân lại hăng say vẽ thành một bức gợi tình thì phiền toái.

Trước kia tôi thường thắc mắc, vì sao có vài họa sĩ vẽ một bức tranh phải mất đến nửa năm, một năm hoặc thậm chí mười năm, mà tôi chỉ cần hai ba ngày. Đến khi tôi vẽ Trần Đường, mỗi ngày tôi vẽ được một bức, cùng hắn ăn cơm cùng hắn ngủ cùng hắn tắm rửa, những đường nét cơ thể hắn từ trên xuống dưới tôi nhớ rõ không thiếu một chi tiết nào. Tôi đã khắc sâu hình bóng hắn vào tâm trí, đến nỗi đây là lần đầu tiên tôi không cần mẫu trước mặt vẫn có thể vẽ được. Dựa theo hình ảnh trong đầu mà vẽ lại Trần Đường giống như đúc.

Dĩ nhiên những hình ảnh trong đầu tôi được cắt gọt rồi mới vẽ ra, những bức tranh sau này Trần Đường rất thích. Còn muốn tôi thề rằng sau này muốn vẽ người chỉ có thể vẽ một mình hắn, không được tìm người khác, nếu không hắn sẽ không nấu cơm cho tôi còn đòi bạo cúc tôi.

Được thôi, tôi sợ đói, sợ đau đớn. Hơn nữa thâm tâm tôi cũng không muốn vẽ người khác.

“Diệp à, cậu vẽ mấy bức này đẹp lắm, tôi có một người bạn là giám đốc một bảo tàng mỹ thuật rất lớn, cậu có muốn mang tranh đến đó triển lãm không, tôi cam đoan cậu có thể trở thành họa sĩ hạng nhất đấy.” Bạn tôi thuyết phục tôi.

Tôi cười đáp: “Không cần đâu, tôi là họa sĩ hạng hai hạng ba được rồi.”

Bây giờ tôi càng ngày càng thích Trần Đường, không muốn để lộ hắn với người khác —— dù là bức tranh cũng không được.

Nhưng đều tại Trần Đường, một lần hắn tham gia thi đấu võ thuật và giật đoạt giải quán quân Cúp XYZ, được phóng viên phỏng vấn. MC hỏi hắn có người yêu chưa, thế là hắn kể hết tuốt tuồn tuột về tôi, cũng may hắn chỉ nói cùng người đó sống chung chứ không nói ra tên tôi.

Nhưng mà gia đình hắn cũng không phải ngồi không, ngay ngày hôm sau hắn trả lời phỏng vấn, gia đình hắn quyết chí đến giết sạch nhà tôi. Mới đầu khí thế hùng hổ nhưng khi vào nhà thì trầm mặc không ít. Sau đó ba hắn nói: “Thì ra A Đường thích dạng người như vầy làm vợ, có đôi nét giống mẹ nó hồi trẻ.”

Ba và hai em trai Trần Đường đều có tạng người giống hắn, nhưng em gái hắn thanh tú giống em gái tôi, có thể tưởng tượng rằng mẹ hắn khi còn trẻ cũng là một mỹ nữ dáng người thướt tha.

Chỉ là… Ba hắn nói… vợ? Không lẽ chỉ tôi? Không đúng, em gái tôi đang đứng bên cạnh tôi đây.

Hiểu lầm này thật trầm trọng… Em gái tôi nhảy ra giải thích với họ, nó khiến bọn họ hôn mê luôn, nó nắm tay tôi vô cùng kích động nói: “Thật tốt quá, cuối cùng em cũng có anh dâu rồi. Đại thần Đam Mỹ, ngài thật vĩ đại!”

Tôi 囧, em gái à, làm sao mà đại thần Đam Mỹ của em lại vĩ đại như vậy.

19. Chương 19: Chương Cuối

Không biết có phải em gái tôi thích nhìn tôi cùng Trần Đường hòa hợp hay không, mà hai ba ngày lại chạy đến chỗ tôi đòi ăn, còn thường xuyên lén chạy vào chụp hình. Có một buổi tối nó lẻn vào phòng tôi chụp ảnh, bị Trần Đường quắp nó ra như quắp kẻ trộm, sau đó nó bớt phóng túng nhưng vẫn thích chụp lén cảnh ân ái của tôi và Trần Đường.

Như hôm nay, nó vừa thưởng thức xong món salad trái cây Trần Đường làm, vừa nheo mắt nói: “Tiểu Đường Đường à, chúng ta kết hôn đi. Cho dù cậu thích nằm dưới cũng không sao, dù tôi không có cây côn như anh hai nhưng tôi có thể chơi nữ công nam thụ với cậu mà. Không phải đầu năm nay thịnh hành đạo cụ tình dục nơi đâu cũng có bán sao?

Tôi nghe nó nói câu này quả là có luồng máu nóng trào lên muốn bay qua tát nó, trời ạ, có phải mấy năm nay tôi chiều chuộng nó quá không, vì vậy ngay cả chuyện nữ công nam thụ mà nó có thể nói được, hơn nữa nó còn làm ra vẻ quang minh chính đại đi chia rẽ tình cảm vợ chồng người khác.

Thật quá đáng, bác trai có thể nhịn nhưng bác gái thì không.

“Diệp Vô Hạ, trả chìa khóa nhà lại đây cho anh. Sau này nơi này không chào đón em nữa.” Mặt ta đầy hắc tuyến cảnh cáo Diệp Vô hạ.

“Diệp Vô Quý, anh thật quá đáng, năm xưa ba mẹ mất anh hứa sẽ chăm sóc em cả đời, bây giờ mới qua 10 năm mà anh đã hối hận rồi. Thấy sắc quên em a~~~~~~” Em gái tôi bắt đầu màn làm nũng đại pháp, ngay cả một giọt nước mắt cũng không chảy ra nhưng khóc la khản cổ chỉ trích tôi.

“Anh đồng ý chăm sóc em nhưng không có nghĩa để em tùy tiện xông vào chụp ảnh tụi anh ân ái.” Đối với chiêu trò của nó tôi thấy mãi thành quen. Từ nhỏ chúng tôi thường xuyên cãi vã, nhưng cãi xong thì cùng đánh rắm cùng cười.

“Hừ, nhà anh ở là hàng second-hand, xe cũng là second-hand, thậm chí cơ thể anh cũng N-hand rồi. Mà Tiểu Đường Đường nhà em trước khi đến với anh thì chưa qua tay ai cả, ở bên anh thật là uổng phí. Bây giờ em vẫn còn là xử nữ đấy, vì vậy cậu ấy hợp với em nhất.”

“Hợp cái rắm, cho dù thân thể em còn xử nhưng tâm hồn em đã sớm mục rữa rồi. Đứa nào vừa mười mấy tuổi đã xem GV hả?”

Mặc dù miệng chúng tôi vẫn chửi bới không ngừng nhưng động tác tay cũng không ngừng nghỉ. Nó vẫn ăn salad của nó, tôi vẫn vẽ bức tranh của tôi. Mới đầu Trần Đường còn ở bên cạnh để giảng hòa nhưng sau đó hóa đờ đẫn, cuối cùng thì dứt khoát kiếm cớ đi chợ mua thức ăn để trốn mất.

Buổi tối, em gái tôi ăn chực cơm tối xong rốt cuộc cũng chịu về, tôi và Trần Đường vội phóng ra cửa, bấm hết những ổ khóa vừa lắp vào cửa, để phòng ngừa việc nó quay trở lại. Sau đó chạy vào phòng kiểm tra một lượt xem nó có gắn trộm máy quay không dây hay thiết bị nghe lén hay không. Mỗi lần nó đến là y như điệp viên gắn thiết bị khắp nơi, nếu không tìm kỹ thì hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Sau đó chúng tôi phát hiện một máy quay không dây sau rèm cửa, dưới giường cũng tìm thấy hai thiết bị nghe lén.

Tôi cực kỳ đau đầu vì có em gái như vậy, nhưng Trần Đường cũng không khá khẩm hơn gì, vì em gái tôi đã mê hoặc được em gái hắn, con bé đó rảnh rỗi không có việc gì cũng thường qua đây lê la tán dóc.

Chúng tôi kiểm tra hết một lượt phòng ngủ và phòng tắm, đến khi chắc chắn mọi thứ đều ổn cả, Trần Đường mới đi tắm, nhưng hắn không cho tôi tắm cùng. Xem ra hắn muốn dùng dụng cụ kia tẩy sạch sẽ nơi đó. Tôi vừa nghĩ đến cảnh hắn dùng dụng cụ súc ruột kia trong phòng tắm, dùng vật đó đưa vào trong hoa cúc, quả thật tôi có xúc động đạp cửa vọt vào phòng tắm, đem hắn cạp cạp cạp cạp rồi lại cạp cạp cạp cạp. Tiếc rằng sức lực tôi quá yếu, nếu hắn phản kháng chỉ cần dùng một tay là KO tôi được rồi, đành chờ hắn ra là tốt nhất vậy.

Đến khi cả hai chúng tôi tắm rửa xong, hắn đã nằm trên giường mở chân chờ tôi rồi, tư thế cực kỳ mê người đó nha. Tôi lao đến nâng hông hắn lên, để hai chân hắn vòng qua thắt lưng tôi, sau đó bắt đầu đùa giỡn… Sai, nên làm chút tiền diễn đã.

Tôi rút ra được kết luận những lần trước phải làm nhiều hiệp như vậy là vì chúng tôi đều trực tiếp làm, thời gian của mỗi hiệp không dài, chính vì vậy muốn kéo dài thời gian mỗi hiệp chính là cần làm màn chuẩn bị cho thật kỹ.

Đến khi cả hai đạt được cao trào, tôi mệt đến nằm bò trên người hắn, một lát sau hắn rút chân nãy giờ đè lên chân tôi xuống, hai đùi tôi tê rần.

Hắn giúp tôi xoa chân vừa nói: “Thể lực của anh kém quá, mới chút vậy mà chân đã tê rồi.”

Tôi nói: “Rõ ràng là chân anh cường tráng quá mà, hơn nữa, tôi là nhược công, vậy thì sao?”

“Không sao, tôi muốn cùng anh làm một hiệp nữa.”

“Không được.”

“Nhưng tôi muốn.”

.

Đọc và tải ebook truyện tại: http://truyenclub.com/toi-la-nhuoc-cong-vay-thi-sao